
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป 2566 

วันจันทร ที่  30  มกราคม  2566  เวลา 10.00 น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา  ชั้น  3 

--------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 
ลำดับท่ี         ชื่อ-สกุล             ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายมนตรี  พั้วล ี ประธานสภาตำบลเมืองเกา มนตรี  พ้ัวล ี
2 นายชัยยุทธ  เตยแกว รองประธานสภาตำบลเมืองเกา ชัยยุทธ  เตยแกว 
3 นายประดิษฐ  อุนสิม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ประดิษฐ  อุนสิม 
4 นายธนบรรณ  อาจตน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ธนบรรณ  อาจตน 
5 นายประสงค  พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ประสงค  พฤกษาเจริญ 
6 นายณฐัวัตร  จำปานุย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ณัฐวัตร  จำปานุย 
7 นายคำภู  มีกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 คำภู  มีกุญชร 
8 นางเพ็ญศรี  ประวัตินภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 เพ็ญศรี  ประวัตินภา 
9 นางวนิดา  วรยศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 วนิดา  วรยศ 

10 นางสุธัญญา  กองเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 สุธัญญา  กองเพชร 
11 นายณัฐภัทร  หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ณัฐภัทร  หงษสายพิน 
12 นายปรีชา  สุขเศวตร เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ปรีชา  สุขเศวตร 

 
ผูไมมาประชมุ 
       - 
  
ผูเขารวมประชุม 
 
ลำดับท่ี        ชื่อ-สกุล           ตำแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายโกเมศ  ทีฆธนานนท นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา โกเมศ  ทีฆธนานนท 
2 พ.ต.ท.นพดล ตรีโอษฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นพดล ตรีโอษฐ 
3 พล.ต.ต.สันติ  ไทยเสถียร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา สันติ  ไทยเสถียร 
4 นายเชิดศักดิ์  สุวรรณประสิทธิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา เชิดศักดิ์ สุวรรณประสิทธิ์ 
5 วาที่ ร.ต.วีระวัฒน  ปาระแกว ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา วีระวัฒน  ปาระแกว 
6 นางสาวสมใจ  บุญแกว รองปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา สมใจ  บุญแกว 
7 นางสุภาภร  สิทธ ิ หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล สุภาภร  สิทธ ิ
8 นางสาวนงลักษณ  นาทองบอ ผูอำนวยการกองคลัง นงลักษณ  นาทองบอ 
9 นายศุภกิตติ์  ทูลเกียรติวัฒนา ผูอำนวยการกองชาง ศภุกิตติ์ ทูลเกียรติวัฒนา 

10 นายพิพิธธนวัฒน  ขันธิวัตร ผูอำนวยการกองการศึกษา พิพิธธนวัฒน  ขันธิวัตร 

/11 นายลิขิต  … 
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11 นายลิขิต  ประภาหาร ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร ลิขิต  ประภาหาร 
12 นางสาวดาราวรรณ  บุญเกษ หัวหนาฝายอำนวยการ ดาราวรรณ บุญเกษ 
13 น.ส.นฤมล  จำเริญไกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ นฤมล  จำเริญไกร 
15 นายปรีชา  วงคกาง หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข ปรีชา  วงคกาง 
16 นายวิไลศกัดิ์  มุขพิมาย หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง วิไลศกัดิ์  มุขพิมาย 
17 นางสำราญ  วันสุนทะ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข สำราญ  วันสุนทะ 
18 นางญาณิศา  ชาตรี นักประชาสัมพันธชำนาญการ ญาณิศา  ชาตรี 
19 นายกิตติทัต  จันทะเริง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กิตติทัต  จันทะเริง 
20 นางสาวสิรินาถ  เตโช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สิรินาถ  เตโช 
21 นายประดิษฐ  ชนไฮ ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล ประดิษฐ  ชนไฮ 
22 นางสาวปติมา  เทพอินทร ผูชวยนักสันทนาการ ปติมา  เทพอินทร 
23 นางละมาย  ถิ่นถาน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ละมาย  ถิ่นถาน 
24 นายเกียรติภูมิ  ดวงทาวเศรษฐ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เกียรติภูมิ  ดวงทาวเศรษฐ 
25 น.ส.จุฑาทิพย  ศรีสิทธิพรหม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จุฑาทิพย  ศรีสิทธิพรหม 
26  น.ส.วภิารัตน  ศิลปดอนบม คนงาน วิภารัตน  ศิลปดอนบม 
27 นางนันทิดา  ประดับคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นันทิดา  ประดับคำ 
28 นายไพฑูรย  บุศราคัม ผูใหญบาน หมูที่ 1 ไพฑูรย  บุศราคัม 
29 นายทินกร  แสงมีคุณ ผูใหญบาน หมูท่ี 3 ทินกร  แสงมีคุณ 
30 นายชลินทร  สัสดีคำวัง กำนันตำบลเมืองเกา ชลินทร  สัสดีคำวัง 
31 นายสวัสดิกร  รักออน ผูใหญบาน หมูที่ 7 สวัสดิกร  รักออน 
32 น.ส.อัชฎาพร  เตยแกว ผูใหญบาน หมูที่ 8 อัชฎาพร  เตยแกว 
33 นายสุมิตร  แสนสีหา ผูใหญบาน หมูท่ี 16 สุมิตร  แสนสีหา 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 

สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำป 2566 
ในวันจันทร ที่ 30 มกราคม 2566  เวลา  10.00  น.   

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 
 

----------------------------------------------------- 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
 ......................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................... 
   
ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว 
      - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
       ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 

 

/ระเบียบวาระที่ 3  … 
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ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา/ดำเนินการ 
3.1  การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเกา ประจำป 
2565 ตามหนังสือ ที่ ขก 71201/17 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 

 3.2  ติดตามการดำเนินการ โครงการที่ดินและสิ่งกอสรางที่สภามีมติกันเงนิงบประมาณ  
 ป 2565 พรอมเอกสารรายละเอียดการดำเนินการ 
 3.3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการท่ีดินและสิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2566  
 พรอมรายละเอียดทุกโครงการ 

3.4  ติดตามผลโครงการศกึษาดูงาน (OD) ของเทศบาลตำบลเมืองเกา ปงบประมาณ 
2566 จาก 1 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 พรอมฎีการายละเอียดการเบิกจาย
ของทุกกอง 

 3.5  กำหนดสมัยประชุม 
   
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

    …………………………………………………………………………..……………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

------------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับ ขณะนี้ก็ครบองคประชุมแลวนะครับ เรียนเชิญทานประธาน นำคณะจุดธูปเทียนเพื่อ
บูชาพระรัตนตรัยเพ่ือนำเขาสูการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566    
ครับผม  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

กราบเรียน คณะบริหาร ท านสมาชิกสภา ท านที่ ปรึกษาแล วก็ท าน เลขานุ การ
นายกเทศมนตรี แลวก็ผอ.กอง หัวหนาฝาย ผูนำชุมชนทุกทาน นะครับ วันนี้วันที่ 30 
มกราคม พ.ศ. 2566 นะครับ เปนการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566  นะครับ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 
และเขต 2 สิ่งท่ีสงมาดวย นะครับ 1. ระเบียบวาระการประชุม 1 ฉบับ  2. สำเนารายงาน
การป ระชุ ม ส มั ยวิ ส ามัญ สมั ยที่  2 ค รั้ งที่  1/2565 จ ำน วน  1 ชุ ด   3. ส ำ เน า
เอกสารรายงานผลติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเกา ประจำปพ.ศ. 
2565 ตามหนังสือ ที่ ขก 71201/17 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ชุด 
นะครับ  
     ตามที่ สภาเทศบาลตำบลเมืองเกาไดประกาศกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566 กำหนด 30 วัน นับตั้งแตวันที่ 2-30 
มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น ดังนั้นเพ่ือใหการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมายจึงเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาทุกทาน    
เขารวมประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป พ.ศ. 2566 ใน

/วันจันทร… 
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วันจันทรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.  ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกา ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองเการายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย นะครับ จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นายมนตรี พั้วลี ประธานสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกา ในสวนของรายละเอียดการประชุม นะครับ  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจงตอท่ีประชุมทราบ 
 

 ในสวนของระเบียบวาระท่ี 1 นะครับ ก็จะใครขอแจงในที่ประชุมแหงนี้ไดทราบ นะครับ 
เพราะวาชวงนี้เปนชวงฤดูหนาวที่อากาศคอนขางจะเย็นมากในสวนของพ่ีนองประชาชนใน
พ้ืนที่ ที่กอไฟเพื่อบรรเทาความหนาวก็ขอใหใชความระมัดระวังและชวยใหทางผูนำชุมชน
หรือสมาชิกไดคอยสอดสองแลวก็ดูแลเพ่ือมันปองกันการเกิดอัคคีภัยนะครับ  
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แลว 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานเลขาครับ 
 
 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ครับ ตามที่สภาไดออกหนังสือเรียนเชิญทานสมาชิกไดเขาประชุมในวันจันทรที่ 30 
มกราคม 2566 นั้นทางสภาไดแนบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ให
สมาชิกทุกทานไดตรวจทานดูนะครับเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ไดตรวจดูทานดูให
สมาชิกแกไข สิ่งใดไหมครับ เชิญครับ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นะครับ มีสมาชิกทานใดที่จะแกไข
เปลี่ยนแปลงในสวนของรายละเอียดในรายงานการประชุม ไหมครับ เชิญไดครับถาไมมีผม
จะไดขอมติทานสมาชิกสภา นะครับ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ครับ ขอมติ
ครับ  
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

12 เสียง ครับ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา/ดำเนินการ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เขาสูระเบียบวาระที่ 3 นะครับ เรื่องพิจารณา/ดำเนินการ นะครับ  
 
 

 3.1 การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเกาประจำป 
2565 ตามหนังสือท่ี ขก 71201/17 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566  นะครับ ตาม
เอกสารที่ไดสงใหทานสมาชิกไดอานตรวจสอบตรวจทานดู นะครับ วาตัวไหน มีอะไรขอ
สงสัยไหมครับ มีทานสมาชิกที่อานดูแลวมีขอสงสัยอะไร มีไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับใน
สวนของขอ 3.1 นะครับ รายงานผลติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเกาประจำป 
พ.ศ. 2565 นะครับ มีทานใดจะอภิปรายซักถาม คณะผูบริหารไหมครับ วามีขอสงสัย

/อะไรไหมครับ... 
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อะไรไหมครับ เชิญครับ  มีทานคณะบริหารมีอะไรจะชี้แจงตามเอกสารตรงนี้มีไหมครับ 
ทานสมาชิกมีขอสงสัยไหมครับ ในสวนของเอกสารมีไหมครับ รายละเอียดครับ 
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ทานประธานครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญ ทานธนบรรณ ครับ 
 
 

นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ เรียนทานประธานสภาที่เคารพครับผม ผมนายธนบรรณ อาจตน ครับ สท.เขต 1 
ครับ เรื่องเพ่ือพิจารณาขอ 3.1 ก็คือรายงานผลการติดตามและประเมินผลและแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเมืองเกาของ ปพ.ศ. 2565 ครับ ตามหนังสือที่ไดยื่นไปนั้นเปนโครงการ
ทั้งหมดของงบประมาณของตำบลเมืองเกา ของสภาตำบลเมืองเกาไดผานการพิจารณา
กอนที่จะเอาเขาบรรจุเปนแผนพัฒนา และเอาจากจากแผนพัฒนาไปเปนโครงการตางๆไม
วาจะเปนโครงการกอสรางสาธารณสุขชุมชนครับ พอหลังจากดำเนินการเสร็จแลวก็จะมี
การติดตามประเมินผลของแผนพัฒนานั้นจึงจะเอาเขามาเพ่ือใหสภาไดรับรูรับทราบครับสิ่ง
ทั้งหมดที่ผานมานั้นซึ่งผมก็มีสวนนั้นดวยจึงเรียนทานประธานมาเปนงบป 65 ที่จะตอง
รายงานเพราะฉะนั้นโครงการตางๆที่ทำไปแลวก็จะอยูในนี้ครับ ขอบคุณครบั  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณ ทานธนบรรณครับ ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมครับ ในสวนของ
รายงานผลการติดตามผลแผนพัฒนาครับประจำปพ.ศ. 2565 ครับมีทานใดเชิญทาน สท.
วนิดา ครับ  
 

นางวนิดา  วรยศ 
สท.เขต 2 

เรียน ทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ
ดิฉันนางวนิดา วรยศ สมาชิกเขต 2 คะ ดิฉันมีขอสงสัยอยูวาการรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเกา ประจำป พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ ขก 
71201/17 ลงวันท่ี 12 มกราคม 2566 ตามที่ดิฉันมาดูตามยุทธศาสตรนะคะ อันนี้เปน
ตัวอยางตามยุทธศาสตรของยุทธศาสตรท่ี 1 คะ ยุทธศาสตรที่ 2 คะ ขอ 13 โครงการวาง
ทอระบายน้ำคสล.(มอก.ชั้น 3)ถนนสายสะอาด กุดกวาง (จากลำหวยโสกแสงถึงแยกถนน
เหลานาดีบานสะอาดหมูที่ 2 คะ ตามงบประมาณ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ เปนจำนวนเงิน 
478,000 บาท คะ ลงนามสัญญา 478,000 บาท คะ เบิกจาย 0 คงเหลือ 0 ขอสงสัย 
วาไมมีการเบิกจายทำไมเงินถึงคงเหลือ 0 คะ มีขอสงสัยชวงนี้ละคะ ขอบคุณคะ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทาน สท. วนิดา ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะซักถามคณะบริหารไหมครับ    
ในสวนของเอกสารชุดนี้นะครับ เชิญทานปรีชาครับ  
 

นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ขอใชสิทธิ์สมาชิกครับ เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหารและทานสมาชิกทุกทานครับ
ผมสงสัยโครงการ เดี๋ยวนะครับ แปบนึง ขอที่ 37 ครับ โครงการกอสรางถนนลูกรังสาย
หนาสุสานช.ทวี ซอยแมจัน บานกุดกวาง หมู 3 งบตามขอเทศบัญญัติ 53,000 บาท ลง
นามสัญญา 53,000 บาทเบิกจาย 21,665 บาท คงเหลือ 0 บาท ผมวาตัวเลขทำเคลื่อน
ไปหรือเปลาครับ ขอบคุณครับ ทานประธาน  
 

/นายมนตรี... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานปรีชา  สุขเศวตร ครับ เดี๋ยวผมใหคณะบริหารชี้แจงครั้งเดียว นะครับ     
มีทานสมาชิกทานใดมีอะไรจะอภิปรายอีกไหมครับที่จะซักถามครบั  

  
นายปรีชา สุขเศวตร 
เลขานุการสภา 

ทานประธานครับ  
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานณัฐภัทร  หงษสายพิน ครับ 
 
 

นายณัฐภัทร หงษสายพิน 

สท.2 
ครับ ขอบคุณทานประธานครับ ผมนายณัฐภัทร  หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกาเขต 2 ครับ ก็จะมีหนา ขอนะครับขอ 33 ครับขอ 33 ก็คือในหัวขอโครงการ
ปรับปรุงศาลาหลวงพอทาวังมนต บานดอนบม หมูที่ 13 นะครับ งบตามขอบัญญัติ       
เทศบัญญัติ ตั้งไว 1,049,000 บาท ลงนามสัญญา 997,077 บาท เบิกจาย 0 ครับ เงิน
คงเหลือ 51,923 บาท ยังไมไดมีการเบิกจายแตยอดคงเหลือในกรณีเดียวกันกับของ     
ทานปรีชา ขอ 37 ก็เบิกจาย แตวาเงินคงเหลือไมมีครับผม เรียนแจงเทานี้ครับ ขอบคุณ
ทานประธาน  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทาน ณัฐภัทร ครับ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายซักถามคณะบริหารของใน
สวนของรายงานการตดิตามประมินผลแผนพัฒนาครับ เชิญทานสท.สุธัญญา ครับ  
 

นางสุธัญญา  กองเพชร 
สท. เขต 2 

เรียน ทานประธานสภา คณะผูบริหาร พี่นองขาราชการ กำนัน ผูใหญบาน และผูเขารวม
ประชุมทุกทานนะคะ ดิฉันนางสุธัญญา กองเพชร สท.เขต 2 คะ ก็สงสัยเหมือนกันคะ 
โครงการตามแผนนะคะขอ 20 คะ โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอดิศักดิ์
บานดอนบม หมู ท่ี 7 คะ งบเทศบัญญัติ 239,000 บาท ลงนามสัญญาก็ 239,000 
บาท  ทานเบิกจายเปน 0 แลวก็คงเหลือ 0 เหมือนเดิมคะ ขอ 21 ก็เหมือนกันนะคะ 
โครงการวางทอระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น3) ซอยสุธาเม ฝงทางทิศตะวันตกตอจากเดิมหมูที่ 
7 คะ งบเทศบัญญัติ 50,000 บาท ลงนามสัญญา 50,000 บาท ทานเบิกจายเปน 0 
บาท แลวก็ยังคงเหลือเปน 0 บาท คะ  ขอบคุณคะ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานสท. สุธัญญา ครับ มีสมาชิกทานใดท่ีจะอภิปรายซักถามอีกไหมครับ เชิญทาน
ประสงค ครบั  
 

นายประสงค พฤษาเจริญ 
สท. เขต 1 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ที่เคารพครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
เมืองเกาทุกๆทาน คณะผูบริหาร ทานปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา ทานขาราชการ ที่เขา
รวมประชุมทุกกอง ทานหัวหนาฝาย ทานกำนัน ทานผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุก
ทาน นะครับกระผม นายประสงค พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 
ใครขอซักถามนะครับ คณะบริหารโดยที่ผานทางทานประธานสภา ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้  นะครับ ในโครงการยุทธศาสตรที่ 1 ในหนาเอกสารแนบ 1 นะครับ ในขอที่ 4 
โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเกา ซึ่งตามงบของ    

/เทศบัญญัต.ิ.. 
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เทศบัญญัติ ขอบัญญัตินั้นไดตั้งไวที่ตัวเลข 50,000 บาท มีการลงนามในสัญญาที่ตัวเลข 
46,731 บาท มีการเบิกจายไปทั้งสิ้น 46,731 บาทคงเหลือ 3,269 บาท อยากเรียน
ถามคณะผูบริหาร วาโครงการตัวนี้ทานไดดำเนินการอะไรบาง ฝกอบรมอะไรบาง ไดผล
ประการใด แลวก็ประสบความสำเร็จขนาดไหน ตอไปจะเปนขอที่ 7 นะครับ ในเอกสาร
แนบ 1 ในหนาเดียวกันนะครับใชชื่อโครงการวาโครงการสงเสริมการประมงน้ำนอยซึ่งตาม
ขอบัญญัติ ตามเทศบัญญัติที่ทางสภาไดอนุมัติงบไว 20,000 บาท มีการลงนามสัญญาไป
ทั้งสิ้น 19,392 บาท มีการเบิกจายไปทั้งสิ้น 19,392 บาท คงเหลือ 608 บาท ก็อยาก
ฝากถามวาตัวนี้โครงการสงเสริมการประมงน้ำนอยไดดำเนินการแบบไหนบางครับ แลวผล
ตอบรับเปนอยางไง ตอไปในขอที่  9 นะครับ ซึ่งตัวนี้ ก็ดูแลวก็จะเปนปญหาของทาง
เทศบาลมาตลอดไดรับเรื่องรองเรียน จากพอแม พ่ีนอง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
เมืองเกา มาโดยตลอดในขอที่ 9 การแกไขปญหาขยะตกคางซึ่งตามงบขอเทศบัญญัตินั้น 
ไดตั้งตัวเลขไวจำนวน 60,000 บาท มีการลงนาม    ในสัญญาไปทั้งสิ้น 52,400 บาท มี
การเบิกจายไปทั้งสิ้นจำนวน 52,400 บาท คงเหลือ 7,600 บาท ก็อยากฝากเรียนถาม
นะครับ วาตรงนี้วาเราไดแกไขปญหาขยะตกคางไดดีขนาดไหน แลวเหมาะสมหรือไมที่จะ
ทำในปตอไปอยางไรนะครับ ตอไปเปนชื่อโครงการตามแผน นะครับ ในขอที่ 12 โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพอศรี คำทุนบานสะอาด หมูที่ 1 งบตามขอเทศ
บัญญัติทั้งสิ้น 331,000 บาทลงนามในสัญญา 330,000 บาทถวน ไดมีการเบิกจายไป
ทั้งสิ้น 331,000 บาทถวน คงเหลือ 1,000 บาท ก็ยังดูวาตัวเลขผมไมแนใจวามีการ
สับสนในเรื่องตัวเลขหรือเปลาก็อยากจะฝากเรียนสอบถามนิดนึงครับ สวนตัวอ่ืนก็มีสมาชิก
หลายๆทานก็ไดสอบถามไปแลวครับ ก็ขออนุญาตใหทางทานประธานสภาถึงทานคณะ
ผูบริหารครับ ตอบขอซักถามเพ่ือที่จะชี้แจงพอแมพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
เมืองเกาตอไปครับ กราบขอบพระคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานประสงคครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ เรียนเชิญ       
ทานคำภูม ี กุญชร ครับ 
 

นายคำภู  มีกุญชร 
สท.เขต 2 

เรียน ท านประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผู เข ารวมประชุมทุกท านครับ             
กระผมนายคำภู มีกุญชร สท. เขต 2 ครับ ผมอยากถามวาโครงการปรับปรุงถนนหลวงพอ
ทา  วังมนต บานดอนบม หมูที่ 13 งบประมาณป 65 งบประมาณผานไปแลวแตยังไมได
ดำเนินการชาวบานฝากถามทานประธาน ถึงทานผูบริหารสาเหตุใดครับ จึงไมดำเนินการ
กอสรางเรียนถามทานบริหารไดชี้แจงเพ่ือทราบเหตุผลครับ ชาวบานรับฟงอยูขอใหชี้แจง
ดวยครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานคำภู มีกุญชร ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ เดี๋ยวให
ทานคณะผูบริหารไดชี้แจงครั้งเดียวครับ เชิญทานณัฐภัทร ครับ 
 

นายณัฐภัทร หงษสายพิน 
สท.เขต2 

ครับ ขอบคุณครับ เรียนทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวม
ประชุมทุกทานครับ ผมนายณัฐภัทร หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาเขต 2 

/ครับ... 
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ครับ มีขอสงสัยในขอที่ 89 แลวก็ขอที่ 87 ครับ ชื่อโครงการตามแผนนะครับ โครงการ
ฝกอบรมสงเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเกา งบตามขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
ตั้งไว 150,000 บาท ลงนามสัญญา 64,220 บาท เบิกจาย 64,220 บาท คงเหลือ 
85,780 บาท ผมอยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้ครับ ผมฝากทานประธานไปถึงทาน
คณะบริหารนะครับ วาเงินในสวนตรงนี้ 64,220 บาท เบิกไปทำอะไรบางครับ ตั้งงบไวตั้ง 
150,000 บาท แลวก็เด็กและเยาวชนไดผลจากการฝกอบรมในครั้งนี้อยางไรนะครับ แลว
ก็ขอที่  89 ครับ ชื่อโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการใหความชวยเหลือ
นักเรียน งบตามขอเทศบัญญัติ 322,850 บาท ลงนามสัญญา 270,350 บาท เบิกจาย 
270,350 บาท คงเหลือ  52,500 บาท  ในส วนของการมอบทุน ในตรงนี้  ที่ ตั้ ง
กลุมเปาหมายมาในการของบประมาณในการเบิกจาย จายใหครบเต็มจำนวนหรือไมเพราะ
เงินก็ยังคงคางอยูนะครับ ก็เลยอยากจะถามทานประธานผานไปถึงคณะบริหาร นะครับ  
วาเงินทุนที่จะมอบใหกับเด็ก ที่ตั้งกลุมเปาหมายมาทำไมยังเหลืออยูนะครับ สวนขอ 91 
ชื่อโครงการตามแผนโครงการฟุตบอลเมืองเกาคัพ 2022 งบตามขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
420,000 บาท ลงนามสัญญา 419,010 บาท เบิกจาย 419,010 บาทคงเหลือ 990 
บาท ในสวนตรงนี้ทานไดเบิกจายสวนไหนไดโอนมาเพ่ิมไหมครับ ถามีก็ทางสภาก็จะขอ
รายละเอียดในการเบิกจายทั้งหมดครับ เพ่ือที่จะนำมาประกอบในการตัดสินใจขอ
งบประมาณครั้งหนาครับผม ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานสท.ณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายซักถาม
เพ่ิมเติมมีไหมครับ เชิญครับ มีไหมครับ ถาไมมีผมจะใหทางคณะผูบริหารเปนผูตอบขอ
สงสัยนะครับ ในสวนของทาน สท.วนิดา คือขอ 13 นะครับ ทานปรีชา สุขเศวตร นะครับ
ขอ 37 ทานณัฐภัทร หงษสายพิน  33 , 37 , 87 , 89 , 91 นะครับ ทานสุธัญญา     
นะครับ ขอ 20 แลวก็ขอ 21 และทานประสงค ขอที่ 4 ขอที่ 7 ขอ 9 และขอ 12 แลวก็
ทาน สท.คำภู มีกุญชร ในสวนของงบปรับปรุงทาวังมนตนะครับ ในสวนตรงนี้นี่คือเปนขอ
สงสัยทานสมาชิก ผมขอเรียนเชิญทานคณะบริหาร ตอบขอสงสัย เชิญทานนายกครับ 
 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  
กอนอ่ืนตองขอขอบคุณสำหรับคำถามหลายๆ ขอที่ถาม คำถามฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่อง
ตัวเลขประมาณ 6,7 ขอนะครับ ก็ขอตอบ เรียนคราวๆนะครับ วายกตัวอยางเชนขอที่ 89 
ตั้งงบไว 320,000 บาทเศษ ใชจายไป 270,000 บาท ก็เหลือ 52,000 บาท ก็ตั้งไว   
สามแสนกวา ใชไป สองแสนกวา เหลือหาแสนก็เปนตัวเลขที่คงเหลืออยูครับ สวน
รายละเอียดนั้นผมใครขอใหฝายใหเจาหนาที่โดย ทานปลัดเปนผูกราบเรียนตอสภาแหงนี้
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานปลัด ครับ  
 
 
 

/วาที่ร.ต.วีระวัฒน... 
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วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัดเทศบาล 

ครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะ
ผูบริหาร ทานผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผมวาที่รอยตรีวีระวัฒน ปาระแกว
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเกา ตองขออนุญาตนะครับ ในการชี้แจงรายละเอียดตามที่ทาน
นายกเทศมนตรีไดมอบหมายใหผมไดชี้แจงเก่ียวกับขอท่ีทางสมาชิกสภาไดซักถาม          
ซึ่งภาพรวมนะครับ มีหลายขอผมขออนุญาตนะครับ ดูตรงภาพรวมแรกกอนในเรื่องของ
ตัวเลขเก่ียวกับการลงขอมูลนะครับ ในเรื่องของตารางตามยุทธศาสตรนะครับ ตามที่ทาน
สงสัย จะขอยกตัวอยาง ตัวเลขที่ยังไมไดเบิกจายในขอ 13 ครับ ยกตัวอยางใหดูนะครับ   
ก็จะมีลักษณะรายละเอียดแบบนี้หลายขอซึ่งขอ 13 เปนโครงการวางทอระบายน้ำเปนการ    
กันเงินนะครับ เปนการกันเงินไวเบิกจายซึ่งการกันเงินนี้เขาจะใชระบบการลงนามในสัญญา
นะครับ ซึ่งการกันเงินตรงนี้ก็จะถือวาเรากันไว แตวาสัญญาของปในงบประมาณ 66     
นะครับ ก็เลยเปนการตัดไวเลยนะครับ เปนตัวเลข 0 สุดทายก็คือยังไมเบิกจายก็คงเหลือ 0 
เหมือนเดิมแตวาการกันเงินมันจะเปนคำตอบในขอ 3.2 ที่ทานประธานสภาไดเอาไว    
นะครับ แลวจะมีรายละเอียดใหทานทราบอีกครั้งหนึ่ง วามีการเบิกจายหรือยัง ครับในขอ 
3.2 ตรงนี้เปนภาพรวมของการกันเงินนะครับ ตอมา ขอ 20 ก็เชนกันนะครับ 20 ,21 อยู
ในการกันเงิน ครับ 26 , 27 ก็เชนกัน นะครับ ขอ 33 โครงการนี้นะครับ ขอ 33 ท่ี
คงเหลือก็คืองบตามขอเทศบัญญัตินะครับ ที่ตั้งไว 1,490,000 บาท ครับ ลงนามใน
สัญญา 997,077 บาท ตัวนี้ก็คือการลงนามจะเหลือ 51,923 บาท ตัวนี้ก็เปนการกันเงิน
เพ่ือเบิกจายในปงบประมาณตอมานะครับ โครงการที่ 33 เปนโครงการปรับปรุงศาลา
หลวงพอท าวังมนตนะครับ บานดอนบมนะครับ ซึ่ งเราไดมีการทำสัญญาโดยวิธี             
e-bidding นะครับ และไดทำสัญญาไปแลว แตขณะนี้ผูรับจางยังไมไดเขาดำเนินการ ซึ่ง
ทางเทศบาลเราก็ไดมีหนังสือทวงไปท่ีผูรับจางนะครับ หลายฉบับแลวนะครับ จนตอนนี้
หมดเวลาในสัญญาแลวนะครับ ซึ่งถายังติดตอไมไดเลยผมก็ไดพยายามใหเจาหนาที่พัสดุได
ติดตอกับผูรับจางเบอรโทรศัพทแตก็ไมรับสายนะครับ แลวก็ใหติดตอไปที่สำนักงานกำลัง
ติดตามอยูนะครับ ถาติดตอไมไดจริงๆก็คงแจงเวียน แจงเวียนใหทั่วประเทศนะครับ ก็คือ
ใหตัดสิทธิ์ของ หจก.นี้ ก็สวนชื่อหจก.ไมไดมีในตรงนี้นะครับ ออมีนะครับ ก็คือ หจกช.ธนา
วิทย 77 นะครับเปนผูรับจางซึ่งมาโดยวิธี e-bidding นะครับ สวนในรายละเอียด ของ
โครงการตางๆที่ทางสมาชิกไดมีการซักถามนะครับ ซึ่งขอมูลตางๆที่ ครับเดี๋ยวขอดูในสวน
ขอที่ 87 , 89 แลวก็ 91 ที่ทานสมาชิกไดสอบถามมาวาโครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเกา ที่เราตั้งไว 150,000 บาท ลงนามในสัญญา
วาคาใชจาย 64,220 บาท วาทำอะไรบาง ตอนนี้ขอมูลที่อยูในมือผมตอนนี้ยังไมมีตองใช
เวลานิดนึง นะครับ ในการลงไปเอาขอมูล แตวามีรายละเอียดแนนอนในการเบิกจายทุก
ครั้ง เราจะมีรายละเอียด  วาทำไมตองเบิกจายเทานี้แตที่จำไดวาแตกอนโครงการตรงนี้
นาจะใชเวลาในการฝกอบรมโดยการมีการ   คางคืนดวย แตวาเราไมมีการคางคืนนะครับ 
เนื่องจากวาถาคางคืนงบประมาณจะไม เพียงพอทาง กองการศึกษาเลยจะขอลด
งบประมาณลงมา เพ่ือที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในตำบลของเรา และมี
การเบิกในการฝกอบรมนาจะไดที่โรงแรม The Lake นะครับ ใชงบประมาณ 64,220 
บาท สวนขอ 89 ในสวนของทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ในปนี้ถือวาเปนปแรกนะครับ ที่
ทางเทศบาลตำบลเมืองเกา ไดมีการอนุมัติงบประมาณในเรื่องของทุนการศึกษาใหกับ

/ลูกหลาน... 
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ลูกหลานของพวกเรา นะครับ ในการเรียนหนังสือก็คือใหกับครอบครัวที่มีรายไดนอยครับ 
ซึ่งทางเทศบาลก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการแลวก็มีการสำรวจลูกหลานของเรานะครับ ที่
อยูในวัยเรียนนะครับ  ไดของบประมาณเขามาและมีอาศัยทางทานกำนัน ทานผูใหญบาน 
แลวก็คุณครูในโรงเรียนไดพิจารณารวมกันเสนอรายชื่อเขามา และมีการเบิกจายนะครับ ซึ่ง
การเบิกจายในครั้งนี้ทำไมถึงเบิกไมหมด 322,000 บาท ที่ตั้งไวนะครับ ก็สืบเนื่องจากวา
ของเรามีนักเรียนนักศึกษา  ที่ไดถูกตัดสิทธิ์เปนบางรายที่เสนอเขามาแลวก็ไปดูคุณสมบัติ
แลวไมเขาเกณฑ นะครับ ก็เลยมีเงินคงเหลือสวนรายละเอียดตางๆเดี๋ยวทางกองการศึกษา 
ที่จะสามารถดูไดนะครับก็วามีการเบิกจายใหใครบาง มีรายชื่อมีอะไรครบถวนดำเนินการ
ถูกตอง แลวก็มีการไปมอบเงินตรงนี้ใหกับเด็กนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาก็จะมีทานคณะ
ผูบริหารและทานสมาชิกนะครับ   ไดเขารวมในการมอบทุนการศึกษาดวย สวนโครงการ
ฟุตบอลเมืองเกาคพั 2022 นะครับที่ต้ังไว 420,000 บาท ตามจริงแลวงบประมาณท่ีเรา
ไดรับอนุมัติจากสภาเทศบาลไมถึงนะครับ เรามีการโอนงบประมาณเขามาซึ่งมีการใชจาย
งบประมาณที่ไมเพียงพอนะครบัตอนแรกก็ไดมีการโอนงบประมาณเขามา สวนรายละเอียด
วาโอนเทาไหร ผมจำไมได นะครับ ตอนนี้รายละเอียดไมอยูในมือผม ทางกองการศึกษาก็
จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ ในเรื่องของคาใชจาย วาใชจายอะไรบาง นะครับ ก็
อยากจะใหท านสมาชิกไดสบายใจได เลยนะครับ แลวก็ทุกโครงการตรงนี้ก็ผ าน
คณะกรรมการติดตามแผน คณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาเทศบาลนะครับ ติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลก็ไดมีการประชุมแลวก็มีการสอบถามในเบื้องตนไปแลวนะ
ครับ สวนทานใดอยากเห็นรายละเอียดก็สามารถที่จะดูไดนะครับ จากกองการศึกษาใน
เรื่องของโครงการฟุตบอลเมืองเกาคัพ ก็มีโครงการอ่ืน โครงการประมงน้ำนอยนะครับ 
โครงการประมงน้ำนอยนี้ผมจำไดวาเปนโครงการที่ทางเทศบาลเราไดรับงบประมาณ ตาม
จริงเราตั้งไวมากกวานี้นะครับ ทางสภาไดใหงบประมาณมา 20,000 บาท โครงการนี้ได
ไปอบรมที่มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ศูนยประมงมหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งกลุมเปาหมายรูสึก
วาจะโดนตัดลงมาเหลือนิดเดียว  นะครับ ที่จำไดก็จะมีไมครบทุกหมูบานนะครับในการไป
ของสมาชิก ตอนนี้ขอมูลในมือผมไมมีนะครับ แตวาผมไดเขาไปรวมในการฝกอบรมในการ
เปดนะครับ แตโครงการนี้ถือวาเปนโครงการที่ประสบความสำเร็จพอสมควรเพราะวาเราใช
งบประมาณไมมาก แตวาสามารถที่จะทำใหพี่นองประชาชน ที่ไดรับการอบรมนี้กลับมา
ประกอบอาชีพในครอบครัวของตนเองนะครับ   สวนรายละเอียดก็คงจะใหทางกองสงเสริม
การเกษตรที่เปนเจาของเรื่อง ในการที่จะไดอธิบายไดมากกวานี้นะครับ งบประมาณตาม
จริง 20,000 บาท ก็กลุมเปาหมายก็เลยลดลง ตามจริงชาวบานตองการเยอะเรื่อง
โครงการประมงน้ำนอย สวนโครงการแกไขปญหาขยะตกคางนะครับ โครงการนี้จะเปน
โครงการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งงบประมาณก็ใชไป 52,400 บาท 
รายละเอียดมีท้ังหมดแตวาตอนนี้ก็คงตองอาศัยใหทางกองสาธารณสุข หรือวาทานสมาชิก
ทานใดที่อยากไดรายละเอียดจริงๆเนี่ย ก็คือกองสาธารณสุขสามารถที่จะเอารายละเอียดให
ไดทั้งหมดนะครับ ถาจะตอบตอนนี้เลยคงไมไดทันทีนะครับ ก็คงจะนำเสนอใหสมาชิกสภา
เทศบาลครับในสภาแหงนี้ไดรับทราบเพียงเทานี้ในสวนประเด็นอื่นๆใหสอบถามอีกครั้งหนึ่ง
ครับ ขอบคุณครับ  
 

/นายมนตรี... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานปลัด ในสวนหัวขอของทานเลขาปรีชา สุขเศวตร นะครับ ก็คงจะ
โครงการท่ี 37 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายหนาสุสานซอยช.ทวี ซอยแมจันบานกุด
กวางหมู 3 นะครับ งบประมาณตามเทศบัญญัติ นะครับ 53,000 บาท แลวก็มีการลง
นามในสัญญา 53,000 บาท แลวก็มีการเบิกจาย 21,665 บาท ยอดคงเหลือเปน 0    
ตัวนี้คือขอสงสัยของทานปรีชาครับ มียอดเบิกจายเทานี้ ทำไมยอดคงเหลือเปน 0 นะครับ 
 

วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัดเทศบาล 

เดี๋ยวขออนุญาตใหทางเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบคียขอมูลนะครับ ก็คือนางสาวนฤมล       
จำเริญไกร นะครับ ไดอธิบายในเรื่องของขอนี้ครับขอบคุณครับ 

 
น.ส.นฤมล  จำเริญไกร 
นักวิเคราะหฯ 

คะ เรียนทานประธานสภา ทานรองประธาน ทานสมาชิกทาน คณะผูบริหาร นะคะ ดิฉัน
นางสาวนฤมล จำเริญไกร นักวิเคราะหนโยบายและแผนคะ ระบบของที่รายงานติดตาม
ประเมินผลเปนการายงานการดึงออกจาก e-plan ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ
ทองถิ่นนะคะ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงจากระบบ e-laas เดี๋ยวยังไงขออนุญาตเก็บขอมูลเพ่ือ
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง จะชี้แจงสภาอีกครั้งนึงนะคะ ของการดึงขอมูลจากระบบ e-laas 
เปนการเบิกจายของ    กองคลังนะคะ ขออนุญาตตรวจสอบอีกทีนึงคะ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมถามเพ่ือหายขอสงสัยครับ ในสวนของรายงานการประชุมรายงาน
การติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองเกาป พ.ศ. 2565 นะครับ ตัวนี้เปนรายงาน
ติดตามประเมินผลแผนเอกสารชุดนี้ ที่ผมนำเอาเขาสูสภาสรุปแลวเปนรายงานการติดตาม
ผลแผนหรือเปนรายงานสถานะการเงินการคลังการเบิกจาย  
 

น.ส.นฤมล  จำเริญไกร 
นักวิเคราะหฯ 

รายงานติดตามประเมินผลแผนคะซึ่งจะเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาทองถิ่นของทองถ่ินของเรา
คะ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เดี๋ยวผมมองวามันเหมือนลักษณะการรายงานสถานะการเงินการคลังการเบิกจายแตละ
โครงการใชไหมครับ 
 

น.ส.นฤมล  จำเริญไกร 
นักวิเคราะหฯ 

ใชคะคลายๆอันเดียวกันเปนการเทียบกันของแผนนะคะ ลักษณะคลายกันกับรายงาน
สถานะการเงินคะ แตวาเรื่องรายละเอียดการชี้แจงจะเปนขอรายละเอียดจากหนวยงานที่
ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่งคะ สวนการติดตามประเมินผลแผนมันก็จะเปนการรายงานตาม
ระบบที่กระทรวงเขากำหนดมาเปนแบบนี้คะ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

แลวในสวนของคณะกรรมการชุดติดตามประเมินผลคณะกรรมการไดมีการสรุปแลวก็
นำเสนอตอคณะผูบริหารไหมครับ 
 

น.ส.นฤมล  จำเริญไกร 
นักวิเคราะหฯ 

มีคะ 
 
 

/นายมนตรี... 



~ 12 ~ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

มีรายงานการประชุมใชไหมครับ 
 
 

น.ส.นฤมล  จำเริญไกร 
นักวิเคราะหฯ 

มีคะ ทำเสร็จแลวคะ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

มันจะมีทาน ขออนุญาตเอยนามครับทานธนบรรณ อาจตน  เปนประธานใชไหมครับเทาที่
ผมจำไดมีทาน ณัฐภัทร  หงษสายพิน เปนกรรมการ แลวก็ทานชัยยุทธ   เตยแกว  ทาน
รองประธาน นะครับ สรุปแลวก็คือมีรายงานการประชุมในสวนของคณะกรรมการ แลวก็
สรุปเรียนคณะบริหาร บริหารก็นำเขาสูสภาใชไหมครับ ผมขอรายงานการประชุมชุดนั้น
ดวยครับ 
 

น.ส.นฤมล  จำเริญไกร 
นักวิเคราะหฯ 

ไดคะ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ตามขอสงสัยของทานสมาชิกในสวนของขอ 3.1 นะครับ ทางคณะบริหารก็ไดตอบขอ
ซักถามในขอสงสัยเบื้องตนไปเรียบรอยแลวตอไปก็คงจะเขาสูขอ 3.2 เชิญทานธนบรรณ
ครับ 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ เรียนทานประธานสภา ที่เคารพครับ ผมนายธนบรรณ อาจตน ครับ สท.เขต 1 ที่ทาน
ขออนุญาตนะครับ ทานปลัดไดชี้แจงไปในหลายๆขอตามที่ทานนายกไดมอบหมาย        
เรากลับมาดูขอ 33 ครับ ขอ 33 คือโครงการปรับปรุงศาลาหลวงพอทาวังมนต ตรงที่มัน
เหลืออยู 500,000 บาท ตรงนี้เหลืออยู 51,000 บาท เปนอยางนี้ครับ วาตามความ
เขาใจก็อยากใหทานมองตามดวย เพราะเราตั้งไว 1 ลานกวา ก็คงเปนผูรับเหมาทำ        
e-bidding เพราะ  e-bidding จะอยูที่ 997,077 บาท เงินคงเหลืออยูตรงนี้จะเหลืออยู 
51,000 บาท ทราบวาผูรับเหมาตอนนี้ระยะเวลาการลงงานทำงาน เรียนถามทานปลัด
ครับ วาโครงการนี้เอามา e-bidding ใหมไดไหมขออนุญาตครับ อยาเพิ่งตอบผม ก็มีสวนที่
สงสัยอยูก็คือวาโครงการตั้งไวตามเทศบัญญัติ แลวก็ลงนามตามสัญญาเหลืออยู 0 บาท 
หลายโครงการนี้เปนการกันงบประมาณกอนสิ้นปงบประมาณ ตรงนั้นเขาใจเปนอยางงั้น
ครับทาน ตองถามตรงนี้ เพราะวาเหลือ 0 บาท  หลายโครงการเพราะวาพอจะสิ้น
ปงบประมาณปรากฏวาป 65 เราทำไมทันก็ตองเอาเขาสภาเพ่ือกันงบประมาณตามความ
เขาใจนะครับ ทานชวยตอบใหผมอีกทีนึง แลวก็ในสวนที่ทานขออนุญาตเอยนาม ทาน    
ณัฐภัทร หงษสายพิน ทานไดถามโครงการติดตามแผน แลวก็ทานชัยยุทธ ในสวนท่ีผมตอง
เอยนามเพราะทานเปนคณะกรรมการประเมิน ไมไดเขารวมประชุม ไมไดเขามารวมทำงาน
ดวย ผมก็ใครขอนะครับวาใหเขามาชวยทำหนาที่ตั้งแตเนิ่นๆกอนที่จะเอาเขาสภา เพราะ
เราจะไดซักถามไลเรียงกันตั้งแตตอนนั้น ตรงนั้นไปถึงไหน อะไร อยางไร เพราะทานเปน
คณะกรรมการ แลวทานมาถามบ้ันปลาย นี่แหละครับมันก็ทำใหความบกพรองเกิดขึ้น
ตั้งแตครั้งแรกก็คือเราไมไดเขารวมนะครับ อันนี้ไมไดติงเพ่ือทำลาย ติงเพ่ือกออยากใหเขา
รวมครับ ขอบคุณครับ 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณครับ เชิญคณะบริหารครับ ตอบขอซักถามของทานธนบรรณครับ  
 
 

วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัดเทศบาล 

ครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมวาที่รอยตรีวีระวัฒน ปาระแกว  ปลัดเทศบาลตำบล   
เมืองเกาครับ ขออนุญาตตอบคำถามในสวนที่ทานสมาชิกไดสอบถามเขามา เกี่ยวกับเรื่อง
ของโครงการติดตามและประเมินผลแผนครับในขอ 33 เก่ียวกับโครงการปรับปรุงศาลา
หลวงพอทาวังมนต นะครับ โครงการนี้เราไดมีสัญญาลงไปแลวตามระบบการจัดซื้อจัดจาง 
e-bidding นะครับ ซึ่งงบประมาณเราตั้งไว 1,040,9000 บาท แลวก็มีผูชนะในการ
ประมูลครั้งนี้ ในงบประมาณ 997,077 บาท นะครับ ก็คือบริษัทเปนหจก. นะครับ 
หจก.ช.ธนาวิทย 77 แลวก็มีเงินคงเหลือเมื่อหักลบออกไปแลวคงเหลือ 51,923 บาท แต
จนถึงขณะนี้ผูรับจางก็ยังไมไดลงทำงานนะครับ ซึ่งเลยระยะเวลาท่ีกำหนดไวแลวอยู
ระหวางการติดตามแลวก็สุดทายก็คือกรณีที่เราติดตามไมได ก็ตองประกาศใหยกเลิก
โครงการนี้แลวให  e-bidding ขึ้นมาใหมนะครับ จะตองมีการ e-bidding ขึ้นมาอีกครั้งนึง 
แลวก็สวนโครงการที่บอกมองวาเห็นวาเปนเบิกจาย 0 บาท โครงการตรงนี้เปนโครงการกัน
เงิน ซึ่งสภาไดมีการกันเงินไวทั้งหมดแลวก็มีการเบิกจายในป 66 นะครับ ก็คงจะมีอยู 2 
ประเด็นที่ทานสมาชิกไดสอบถามมา ขอบคุณครับ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานปลัดครับ มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมมีไหมครับ ขอ 3.1 มีไหม
ครับ ตอไปผมขามไปที่ขอ 3.2 นะครับ  
 

 3.2 ติดตามการดำเนินโครงการที่ดินและสิ่งกอสรางท่ีสภามีมติกันเงินงบประมาณป 
2565 พรอมเอกสารรายละเอียดการดำเนินการ  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายขอ 3.2 ครับ เชิญครับ ที่มีขอสงสัย ขอเชิญทานประสงคครบั 
 
 

นายประสงค  พฤกษาเจริญ 
สท.เขต 1 

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ    
ทุกๆทาน คณะผูบริหาร ทานปลัดเทศบาล และขาราชการทุกทานที่ เขารวมประชุม        
นะครับ กระผมนายประสงค  พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1     
มีขอสงสัยนะครับ แลวก็จะฝากเรียนถามทานประธานสภาถึงคณะผูบริหารครับในสวน
หัวขอที่ 3.2 ครับ ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ดินและสิ่งกอสรางท่ีสภาไดมีมติกันเงิน
งบประมาณในป พ.ศ. 2565 พรอมเอกสารรายละเอียดในการดำเนินการครับ ในสวนตรง
นี้ครับ การที่สภามีมติกันเงินงบประมาณพ.ศ. 2565 ไปเมื่อวันที่ 29 กันยายนพ.ศ. 
2565 ไปแลวนั้น ก็จะฝากเรียนถามทานประธานถึงคณะผูบริหารวาในสวนนี้เนี่ยได
ดำเนินการแลวเสร็จไปแลวก่ีโครงการและยังเหลือโครงการที่ยังไมไดดำเนินการอีกก่ี
โครงการครับ ก็จะฝากเรียนถึงขออนุญาตเอยนามทานปลัด ก็ใครขอนะครับ ทางสมาชิก
ใครขอรายละเอียดในการเบิกจายทั้งหมดนะครับ เพ่ือใหทางสภามีขอมูลในการตรวจสอบ 

/รับทราบ ... 
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รับทราบและติดตามการดำเนินงานเพ่ือที่จะเปนประโยชนกับทางสมาชิกสภาในพื้นที่ ที่จะ
ตอบคำถามชี้แจงรายละเอียดใหกับพอแมพี่นองในเขตเทศบาลตำบลเมืองเกาไดรับทราบ 
รับรู รายละเอียดตอไปนะครับ แลวก็ในสวนของรายละเอียดในการเบิกจายทั้งหมดนะครับ 
ก็ขออนุญาตรบกวนนะครับ วาขอใหไดรับประมาณวันท่ี 7 กุมภาพันธพ.ศ. 2566 ครับ 
เพ่ือที่จะไดในการตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานนะครับ เพื่อความโปรงใสและตอบ
คำถามของพอแม  พ่ีนองตามรายละเอียดขางตน ที่ผมไดเสนอไปแลวดังกลาวนะครับ 
ขอบพระคุณครับ    ทานประธานสภาครับ 

 
นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานประสงคครับ ทานปลัดจะตอบขอซักถามสักหนอยไหมครับ เชิญครับ 
 
 

วาที่ร.ต.วีระวัฒน ปาระแกว 
ปลัดเทศบาล 

ครับ เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานคณะ
ผูบริหาร แลวก็ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ในสวนที่สมาชิกไดถามไดสอบถามในขอ 3.2 
นะครับ ซึ่งอยูในระเบียบวาระการประชุมเก่ียวกับการติดตามการดำเนินโครงการที่ดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีสภามีมติกันเงินงบประมาณปพ.ศ. 2565 นะครับ แลวก็พรอมเอกสาร
รายละเอียดการดำเนินการ ผมขอสรุปใหฟงดังนี้นะครับ สภาไดมีมติในการกันเงินโครงการ
ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางนะครับ โครงการที่ไดรับอนุมัติจากสภา จำนวน 13 
โครงการเปนเงินทั้งสิ้น 4,592,000 บาท นะครับ แลวก็ขณะนี้ไดทำสัญญาแลวแตยังไม
เบิกจาย นะครับ มีอยู 3 โครงการ เปนเงิน 1,765,000 บาท แลวก็ทำสัญญาแลว
เบิกจายแลว 1 โครงการ มีโครงการเดียวนะครับ ที่เบิกจายไปแลวเปนเงิน 480,000 
บาท คงเหลือที่ยังไมทำสัญญาและยังไมไดเบิกจายอยู 9 โครงการ นะครับ เปนเงินอยู 
2,347,000 บาท นะครับ สวนรายละเอียดชื่อโครงการตางๆก็คงจะสรุปเปนเอกสาร
ใหกับ เดี๋ยวจะขอมอบใหทานประธานสภา เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ ใหเจาหนาที่ไดมอบ
เอกสารขอ 3.2 ให กับทานประธานสภานะครับ แลวก็โครงการทั้งหมดในป 2565 
สำนักงานตรวจเงินแผนดินจะไดเขามาตรวจสอบรายละเอียดท้ังหมดนะครับ ในวันท่ี 10 , 
13 ,14 กุมภาพันธ ท่ีจะถึงนี้นะครับทานไมตองเปนหวงนะครับ เพราะวาสตง. เขาเขามา
ตรวจแนนอนตอนนี้กำหนดมาแลววันที่ 10, 13 , 14 กุมภาพันธ ที่จะถึงนี้ครับ สวน
รายละเอียดก็ไดมอบใหทานประธานสภาแลวนะครับ ขอบคุณครบั  
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานปลัดครับ ตามที่ทานสท.ประสงค พฤกษาเจริญ ไดอภิปรายในขอ 3.2       
นะครับ ในสวนรายละเอียดทานสท.ประสงค ก็มีรายละเอียดในการเบิกจายพรอมฎีกา    
ในการเบิกจายครับ ตรวจวันที่ 10 ใชไหมครับ ถาตรวจเสร็จแลว รบกวนมอบใหทาน
ประสงคครับผม มีทานใดอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับขอ 3.2 ครับ ถาไมมีผลจะขามไปท่ีขอ 
3.3 นะครับ  
 

 3.3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ดิน และสิ่งกอสรางปงบประมาณ 2566 
พรอมรายละเอียดทุกโครงการ  
 

/ นายมนตรี... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

แตละโครงการ ทุกโครงการนะครับ มีสมาชิกทานใดอภิปรายซักถามคณะผูบริหารไหมครับ
เชิญครับ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทานณัฐภัทร  หงษสายพิน ครับ 
 

นายณัฐภัทร  หงษสายพิน 
สท.เขต 2 

เรียน ทานประธานสภา ทานคณะบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุม  
ทุกท านครับ ในขอ 3.3 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการท่ีดินและสิ่ งกอสราง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 พรอมรายละเอียดทุกโครงการในการดำเนินการตามเทศ
บัญญัติป 2566 ในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ทางคณะผูบริหารไดดำเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหนแลวบาง มีโครงการใดที่เริ่มแลว หรือยังไมเริ่มอะไร ยังไง ก็อยากใหทางคณะ
ผูบริหารไดชี้แจงนะครับ เปนชี้แจงเปนรายละเอียดเอกสารก็ไดครับ รายละเอียดทั้งหมด
จากคณะผูบริหาร ขอใหคณะผูบริหารไดนำสงสภาภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 เพ่ือที่
สภาจะไดตรวจสอบ แลวก็ไดดวูามีโครงการไหนที่เริ่มแลว หรือมีโครงการไหนที่กำลังจะเริ่ม 
หรือยังไมเริ่ม จะไดนำเรียนใหพี่นองประชาชนไดทราบ วาโครงการแตละโครงการมีความ
คืบหนาอยางไรครับ ยังไงก็ฝากคณะผูบริหาร ขอใหสงรายละเอียดเอกสารทั้งหมดครับ สง
ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 ดวยครับขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณ ทานณัฐภัทร  หงษสายพิน มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายในสวนของหัวขอที่ 
3.3 ไหมครับ มีไหมครับ ถาไมมีผมจะไดเชิญคณะบริหารไดตอบขอซักถาม ของทาน     
ณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ เชิญทานนายกครับ  
 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก ทานผูเขารวมประชุมทุกทาน สำหรับขอ 3.3 ที่
ทานสมาชิกไดสอบถามมา จะใหฝายบริหารสงเปนเอกสารภายในวันท่ี 7 นะครบั คิดวาเรา
จะสงใหทานไดตามกำหนดนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ขอบคุณทานนายกเทศมนตร ีครับ 
 

 3.4  ติดตามผลโครงการศึกษาดูงาน (OD) ของเทศบาลตำบลเมืองเกา ปงบประมาณ 
2566 จาก 1 ตุลาคม 2565 – 20 มกราคม 2566 พรอมฎีการายละเอียดการ
เบิกจายของทุกกอง 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ตอไปผมขามไปที่หัวขอ 3.4 ติดตามผลโครงการศึกษาดูงาน (OD) เทศบาลตำบลเมืองเกา 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2566 พรอมฎีกา
รายละเอียดการเบิกจายของแตละกอง ตามหัวขอนี้มีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะ
อภิปรายซักถามไหมครับ เชิญทานสท.วนิดา ครับ 
 

นางวนิดา  วรยศ 
สท.เขต 2 

เรียน ทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
ดิฉันนางวนิดา วรยศ สมาชิก เขต 2 ดิฉันขอเรียนถามวา โครงการพัฒนาองคกร(OD) ของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจางงบประมาณ 
350,000 บาท มีการเบิกจายไปแลว 279,575 บาท ขอทราบวาทานไดเบิกจายคา

/อะไรบาง ... 
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อะไรบางคะ และทำไมสมาชิกสภาเทศบาลถึงไมไดเขารวมโครงการจึงขอเรียนถามคะ
ขอบคุณคะ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานวนิดา วรยศ ครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายซักถามในหัวขอ 3.4     
มีไหมครับ เชิญครับ ถาไมมีผมจะไดเชิญคณะบริหารไดตอบขอซักถามของทานสท.วนิดา 
วรยศ นะครับ ในสวนของหัวขอ 3.4 เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ครับ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ จริงๆแลว
ติดตามผลขอ 3.4 ที่เขียนวาติดตามผลการศึกษาดูงาน(OD) จริงๆแลวไมใชเปนการศึกษา
ดูงานนะครับ แตเปนโครงการพัฒนาองคกรของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ซึ่งการพัฒนาองคกรนี้จะรวบรวมเอาปญหาตางๆ 
ตลอดป เพื่อนำไปพัฒนาตอนปลายปนะครับ ขอเรียนวาขอ 3.4 ท่ีไดถามวางบประมาณป 
2566 เรายังไมไดทำอะไรเลยนะครับ ที่ทำไปแลวก็คือป 2565 ครับ สวนที่ทาน สท.
วนิดา ถามวาที่ผานมาไดทำการศึกษาดูงาน OD ตางๆ แลวทำไม สท.ไมไดไป ก็เพราะวา
ทานไมไปเองนะครับ ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ คณะผูบริหารนะครับ เชิญทานธนบรรณ อาจตน ครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท. เขต 1 

เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมธนบรรณ อาจตน สท. เขต 1 ตามที่ทานนายกไดตอบ
ไปเม่ือสักครู ที่ทานสท.วนิดา ไดเรียนถามนั้น โครงการของเราไดมีการประชุมสัมมนาก็คือ
อยูหลังเทศบาลเราโรงแรมThe Lake ก็มีสมาชิกมาแตไมครบ ก็อยากนำเรียนทานประธาน
ถึงทานสมาชิกครับเวลาที่คณะบริหารไดจัดทำหนังสือเรียนเชิญหรือวาจะสงทาง LINE หรือ
วาจะทางโทรศัพท ที่ประสานก็อยากจะขอความรวมมือดวยครับทาน วาเราจะตองเอา
ปญหาตางๆ จากของพวกเราเปนตัวแทนประชาชนเขามาแกปญหาในสภาใหไดมาซึ่ง
งบประมาณครับ ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานธนบรรณครับ มีทานใดจะอธิบายเพ่ิมเติมไหมครับ ในสวนของขอ 3.4 ครับ   
มีไหมครับ ถาไมมีผมจะไดขามไปที่หัวขอ 3.5 นะครับ เปนการกำหนดสมัยประชุมนะครับ  
 

 3.5  กำหนดสมัยประชุม 
นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอในสวนของกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา
ครับ  เชิญครับ เชิญทานณัฐภัทร หงษสายพิน 
 

นายณัฐภัทร หงษสายพิน 
สท.2 

เรียน ทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ผมณัฐภัทร หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ผมขอเสนอกำหนด
สมัยประชุม สมัยที่ 2 คือวันที่ 1-30 พฤษภาคม 2566 สมัยที่ 3 วันที่ 1-31 สิงหาคม 
2566 สมัยที่ 4 วันท่ี 1-30 กันยายน 2566 และสมัยแรกในปถัดไปคือวันที่ 1-31 
มกราคม 2567 ครับ ขอบคุณครับ 
 

/ นายมนตรี... 
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นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานณัฐภัทร เชิญทานธนบรรณครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

กราบเรียน ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมธนบรรณ อาจตน ตามท่ีทานณัฐภัทร
หงษสายพิน ไดเสนอก็คงจะเปนไปตามที่ทานเสนอ แตขอแกนะครับ สมัยที่ 2 วันที่ 1-31 
นั้น มันจะตองเปนวันที่ 30 เพราะวาสมัยหนึ่งไดแค 30 วัน แลวก็มกราคมของสมัยแรกป 
67 ก็ 1- 30 แตเมื่อกี้ทานบอกเปน 31 ใหแกเปน 30 สองสมัย สมัยที่ 2 กับสมัยที ่1 

 
นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

สมัยที่ 2 วันที่ 1-30 พฤษภาคม 66 ครับ ตามที่ทานณฐัภัทร เสนอครับ 
 
 

นายธนบรรณ  อาจตน 
สท.เขต 1 

ครับ ขอบคุณครับ แลวก็ 1- 31 ของ 67 นั้นเปน 30 ครับ เมื่อกี้ทานบอก 31 หากผมฟง
ไมผิด ใหแกตรงนั้นเทานั้นเองครับ ขอบคุณครบั 
 

นายณัฐภัทร หงสสายพิน 
สท.2 

ครับ แกไขตามทานธนบรรณ นะครับ ในสมัยแรกในปถัดไปวันที่ 1-30 มกราคม 2567 
ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับผม มีทานใดที่จะเสนอในสวนของการกำหนดสมัยประชุมอีกไหมครับ ถาไมมีนะครับ 
ตามท่ีทานณัฐภัทร หงษสายพิน เสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยที่ 2 วันที่ 1-30 พฤษภาคม 
2566 สมัยที่ 3 วันที่ 1-30 สิงหาคม 2566 สมัยที่ 4 วันที่ 1-30 กันยายน 2566 
สมัยแรกของปถัดไปวันที่ 1 ถึง 30 มกราคม 2567 นะครับ ตามที่ทานณัฐภัทรเสนอ   
นะครับ ผมขอผูรับรองครบั 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการ 
 

ผูรับรองครบครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ตอไปผมจะไปขอมตินะครับ ทานใดที่เห็นดวยกับทานณัฐภัทร หงษสายพิน เสนอในการ
กำหนดสมัยประชุมขอมติดวยครับ 
 

นายปรีชา  สุขเศวตร 
เลขานุการ 
 

12 เสียง ครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดสมัยประชุม จำนวน 12 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณครับ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ครับ เชิญทานสมาชิกครับ เชิญทาน
ชัยยุทธ ครับ 
 

/ นายชัยยุทธ... 
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นายชัยยุทธ  เตยแกว 
รองประธานสภา 

เรียน ทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ คณะขาราชการ กำนัน
ผูใหญบาน และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมมีขอหนึ่งที่ทานธนบรรณ ซึ่งเปนประธาน
ติดตามผลไดติงมานะครับ ขอชี้แจงดังนี้ครับ ผมไดโทรศัพทมาขอลาทานปลัดเปนที่
เรียบรอยนะครับ ไมไดวาไมอยากทำงานนะครับ ดีใจ อยากทำ แตวาบังเอิญวันนั้นญาติ
ผูใหญเสียชีวิตนะครับ ผมก็เลยโทรมาหาทานปลัด แตขอโทษเดี๋ยวทานนายกเขาใจผิด
แตงตั้งใหแลวไมอยากทำนะครับ ไดรับเกียรติตองรับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานรองชัยยุทธ เตยแกว นะครับ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ 
ในสวนของระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ เชิญครับเชิญทานประสงค พฤกษาเจริญ ครับ 
 

นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1 

กราบเรียน ทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร แลวก็สมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน
นะครับ ขาราชการท่ีเขารวมประชุมครับ กระผมประสงค พฤกษาเจริญ สมาชิกเทศบาล
เขต 1 เทศบาลตำบลเมืองเกาครับ ขออนุญาตทาวความนิดนึงครับ ก็เลยขออนุญาตเอย
นามดวย สักครูทานสมาชิกสภาทานธนบรรณ อาจตน ไดเอยนะครับวาเก่ียวกับเรื่องการ
ประชุมการสัมมนาการดูงาน หลายอยางนะครับ ตัวผมเองเรียนเลยนะครับ ทาวความไปถึง
ทานปลัดนิดนึง ทานไดอางถึงโครงการเก่ียวกับเด็กและเยาวชนที่โรงแรมThe Lake    
นะครับ ผมก็ไดเขารวมนะครับ อาจจะมีสมาชิกสภาบางทานอาจจะติดภารกิจเรงดวน
อาจจะไมไดเขารวมนะครับ แตสวนตัวกระผมเองก็ถือวาไดเขารวมหลาย ๆ งาน แลวก็ฝาก
เรียนทานธนบรรณ อาจตน ดวยวายินดีครับ ติดตอไดทุกจุดครับ ทางโทรศัพทก็ได ทาง 
LINE ก็ไดทางเอกสารก็ไดนะครับ พรอมเสมอที่จะดูแล และเขาไปมีสวนรวม ขอบคุณ
กิจกรรมดีๆครับ อยางท่ีผานมาในเดือนมกราคมป 2566 นะครับ ก็ไดมีโอกาสเขารวมงาน
วันเด็กสถานท่ีก็ไดจัดที่ตลาดอูฟูนะครับ วันนั้นก็มีทานสมาชิกสภาหลายๆ ทานนะครับ ได
เขารวมผมเองก็เปนหนึ่งในนั้นท่ีไดไปเขารวม ขออนุญาตชมเชยครับวาจัดงานไดดีพอแม
ผูปกครองแลวก็เยาวชนเราที่ไดเขาไปรวมงานครับ ถือวามีความสนุกสนานไดรับความรู
ครับ ขอบคุณทางดานผอ.กองการศึกษาดวยนะครับ ผมเองก็ไดเขามามีสวนรวมตรงนั้นก็
ถือวาอยูทั้งวันครับ มาตั้งแตเชากวาจะเสร็จก็นาจะประมาณเที่ยงๆ หรือบายๆประมาณนั้น
นะครับ ผลตอบรับดีครับเด็กและเยาวชนไดรับความรูศึกษาหลายๆ เรื่องครับ มีการละเลน 
มีการสงเสริมทักษะ เรียนเลยนะครับวาทางเทศบาลมีกิจกรรมอะไรนะครับ ยินดีครับ คือ
ตรงนี้ผมเรียนเลยวาไมวาจะท้ังเขต 1 เขต 2 ยินดีครับแจงมาเลยครับเพราะวาปกติแลว
กราบเรียนวาตัวผมเองอยูในพื้นที่โดยตลอดไมคอยไดไปไหนนะครบั โดยเฉพาะการเดินทาง
ขามจังหวัดแทบจะไมมีเลย สวนใหญจะใชคำวาฝงตัวในพ้ืนท่ีโดยตลอดครับก็ยินดีใหทาน
ประสานเขามาแลวก็ยินดีที่จะเขารวมงานโดยตลอดครับ กราบขอบพระคุณครับ ทาน
ประธานครับ 
 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานประสงค พฤกษาเจริญ ครบั เชิญทานณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ 
 
 

/ นายณัฐภัทร  ... 
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นายณัฐภัทร หงษสายพิน 
สท.เขต 2 

เรียน ทานประธานสภา คณะผูบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ครับ ผมณัฐภัทร หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 ในกิจกรรมวันเด็ก
ที่ทานประสงคไดกลาวมาเมื่อสักครูก็เปนเรื่องที่ดีเปนเรื่องดีงามที่มีกิจกรรมใหกับเยาวชน 
สืบเนื่องดวยจากวันเด็กแหงชาติที่ผานมามีการจัดงานวันเด็กขึ้นท่ีตลาดอูฟูนะครับ โดย
เทศบาลตำบลเมืองเกา กระผมมีขอสงสัยที่อยากทราบวาเหตุใดจึงไมจัดงานในเทศบาล
เหมือนหนวยงานอ่ืนๆ อันนี้ก็ยกตัวอยางมานะครับ แลวก็ทำใหเด็กๆ ในตำบลเมืองเกาเรา
มารวมกิจกรรมในเทศบาลเราก็ทำใหเทศบาลเรามีสีสันขึ้นครึกครื้นนะครับ เหตุใดจึงตองไป
จัดนอกสถานที่ซึ่งมันตองมีคาใชจายในการเชาสถานที่ไหมครับ แลวก็งบประมาณที่เราให
ไปก็คิดวาจะอยูในเทศบาลคิดวาจะมีการแจกของขวัญ แจกขนม แจกไอติม มีการรองรำทำ
เพลง มีการละเลน ตอนนี้ขอที่ผมสงสัยก็คือการจัดงานนอกสถานที่มีคาใชจายในการเชา
สถานที่หรือไมนะครับ แลวไดมีการโอนสวนไหนเขามาเพ่ิมหรือเปลา จึงขอเรียนทาน
ประธานไปถึงคณะผูบริหารนะครับ ตรงนี้ผมก็ขอเอกสารทั้งหมดรายจายทั้งหมดของ
โครงการนี้นำสงสภาภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ พรอมกันเลยก็ได จะไดมารับทีเดียวนะครับ
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 นี่นะครับ ขอบพระคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ มีทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหม
ครับ เชิญทานธนบรรณ อาจตน ครับ 
 

นายธนบรรณ อาจตน  
สท.เขต 1 

เรียน ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน สท.เขต 1 ครับ ในวาระอ่ืนๆ 
ผมมีหลายเรื่องครับที่จะขออภิปรายในสภา เพ่ือใหทานสมาชิกสภา คณะผูบริหารและผูมี
สวนเกี่ยวของ ผูเขารวมประชุมไดรับทราบ ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาที่
คณะกรรมการไดประชุมมา แลวก็เขามาใหทานสมาชิกไดทราบในสภานั้น ในฐานะที่ผม
เปนประธานก็พยายามที่จะเสาะแสวงหา แลวก็เอาคำถามเขาประชุมรวมกัน ประเมินผล
แผนกับทานปลัดแลวก็ขาราชการทุกทาน พรอมกับคณะกรรมการประชุม หลังจากเรา
ประชุมแลวก็จะมีบทสรุปของการที่เราติดตามประเมินผลแผนนั้น อยูหนาทายๆ ที่จะนำ
เรียนใหสมาชิกไดเห็นนะครับ ปญหานั้นก็มีอยูหลายอยาง ปญหาแรกนั้นก็คือดวย
งบประมาณจำกัด ที่ไดมาดวยสาเหตุตรงที่ไมสามารถดำเนินการไดเพราะงบประมาณเรา
จำกัดจำเขี่ย ปญหาท่ี 2 ก็คือเรื่องพ้ืนท่ี บางโครงการเทาที่ทราบก็คือหลังจากลงโครงการ
แลวกองชางแจงผูลงงานแลว ผูลงงานทำไมไดติดปญหาท่ีขางเคียง อาจจะไปถูกดวย
สถานภาพที่เอกชน กวาจะแกปญหาทางเดินไปไดคอนขางจะลาชาในหลายๆ สวน และ
ปญหาหนึ่งที่ผมไดนำเรียนในที่ประชุมก็คือวาเวลาลงงานสวนมากแลว จะไมคอยมีหนังสือ
ถึงผูใหญบาน ซึ่งทานก็ตอบวามีแทบทุกครั้งนะครับ ก็ตองขอขอบคุณคำตอบในครั้งนั้น  
นะครับ ปญหาเดียวกันสภาหรือสมาชิกสภาที่อยูในพ้ืนที่บางสวนอาจจะไมคอยไดรับรู
ขอมูลในการลงงาน เวลาลงแลวก็จะเจอปญหา แลวสมาชิกมารูทีหลังก็จะแกยาก อันนี้ก็นา
เห็นใจทั้งสองฝายทั้ง 3 ฝาย ขาราชการ คณะบริหาร และสท.ครับ เพราะหลังจากประเมิน
ตรงนี้แลวอนาคตตอไปยังไงของทิศทางของรายงานประเมินผลแผน ทานก็บอกอยางนี้ครับ
วาพอสิ้นปงบประมาณแลวจะมีหนวยงานหลักอยู 2 หนวยงาน นั่นก็คือหนวยงาน
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน และสำนักงานป.ป.ช ตามที่ทานปลัดบอกจะเขาตนเดือนหนา

/ นะครับ... 
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นะครับ กุมภาพันธ สตง.ครับ ที่ผมนำเรียนนั้นเปนอยางนี้ครับวาทุกโครงการที่ทานสมาชิก
ถามหารายละเอียดทั้งหมด หนวยงานหลักก็คือสตง.เขาตรวจ การเขาตรวจของสตง.นั้นก็
คือ เขาจะมาหาความผิดนะครับ เขาไมหาความถูกหรอก ความถูกเขาก็จะปลอยผาน ก็จะ
ผูกปมดวยความผิดปกติของตัวเลขของโครงการตางๆ พอถึงตรงนั้นแลวเขาก็จะไปประเมิน
แลวตอมาก็ตรงนั้นแหละครับ จะเปนตวัดอกจันที่จะสามารถสงไปใหปปช.ได ปปช.เขาก็จะ
เขามาหาตามลายแทงเทาที่ผมรูนะครับ มาตามลายแทงที่มันเกิดเหตุนี่แหละ ทุกที่ไมใช
เฉพาะเมืองเกาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแตทานนายกอัครพล บุญยกาญจนพล ทานโกเมศทานก็
เปนสมัยแรกของเทศบาล แลวก็ทานวิทิต ทองโสภิต ครับ ปจจุบันก็ทานนายกโกเมศ ก็จะ
เปนแบบนี้ครับ ความผิดปกติตรงนั้นครับจะถูกตรวจอยางเขมงวดของหนวยงานราชการ
ครับ ที่เปนงานอิสระองคกรอิสระมาตรวจ ทำใหทั้งคณะบริหารขาราชการตองทำงาน
เพ่ือใหเขาในระบบ ขณะเดียวกันพอทำไปแลวสมัยท่ีแลวหลาย ๆ อยาง ผมก็ไมอยากจะ
เอยนาม ยังคงคางคาหลายเรื่อง ขาราชการก็คอนขางจะเดือดรอนในการที่จะตองไปตอบ
กับสำนักตรวจเงิน แลวก็ทั้งปปช. ก็อยากจะนำเรียนทานประธาน คณะบริหาร และก็ทาน
สมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกที่สงสัยนะครับทาน ก็ขอบคุณที่ทานเปนหวง ผมเองก็เปนหวง
อยากรู อยากเห็นเหมือนกัน แตบางครั้งก็เห็นหนวยงานเขามาตรวจแลวก็โอเคคอนขางที่
จะสบายใจนะครับ นี่คือเรื่องการประเมินผลแผนนะครับ ที่ผมในฐานะเปนประธานครับ 
อีกเรื่องนึงครับ ที่ผมไดสงหนังสือถึงทานนายก อาทิตยที่แลวคือมีผูใชไฟฟามิเตอร แตกอน
เปนของอนุบาลศูนยเด็กเล็กบานกุดกวาง ปจจุบันนี้อยูกับปองกันเพราะวาศูนยเด็กเล็กยาย
ไปอยูโรงเรียนบานกุดกวางแลวปองกันไปอยูแทน มิเตอรตัวนั้นมีผูใชไฟฟาที่ไมใชหนวยงาน
ของเทศบาลซึ่งเปนประชาชน แตกอนนี้ก็ไมมีใครใช เริ่มแรกก็มีคน 2 คน ปจจุบันนี้มีเปน 
10 ราย แลวเปนมิเตอรตัวเดียวของเทศบาล เรื่องนี้ผมเคยพาขาราชการของเราระดับผอ. 
ไปดูมาเกือบ 2 ปแลว ปจจุบันนี้ยังไมไดรับการแกไข อยากจะนำเรียนทานประธานถึงคณะ
บริหารถึงทานปลัดครับวาใหไปดำเนินการแกไขใหถูกตองเพราะวาถาเกิดอุบัติเหตุ        
ขึ้นมาแลว ก็จะเชื่อมโยงถึงเทศบาลในลักษณะความเสียหาย ถามวาเห็นใจประชาชนผูใช
ไหม ก็เห็นใจอยูครับ แตมันจะเกี่ยวของกับหลายๆสวน เกิดไฟฟาช็อตตายก็จะโยงมาหา
เทศบาล ใครจะเปนผูรับผิดชอบก็จะเจอประมาทเลินเลอนะครับ อีกเรื่องนึงก็คือเครื่องสูบ
น้ำพลังงานไฟฟาบานสะอาด กุดกวาง ซึ่งปจจุบันนี้ยังใชการไมได แตน้ำข้ึนของปท่ีแลว
เดือนนี้แพก็ยังเอียงกระเทเลอยูที่นั่น ตรงนี้เรียนถามทานคณะบริหารเพราะวาทราบวาทอ
แตกยังสูบไมได เกษตรกรอยากทำนาปรังก็ทำไมไดครับ เราจะแกไขยังไงครับเพ่ือให
เกษตรกรใชได แลวก็ในขณะเดียวกันก็จะมีแพอีกตัวนึงเปนแพเปลา เปนแพใหมที่เทศบาล
เราไดเอามาลอยสำรองไวปรากฏวาหายครับ แตตอนนี้เจอแลว รูแลววาอยูจุดไหน ที่ถาม
เพราะวาอยากใหคณะบริหารไดกำชับผูที่มีสวนเก่ียวของของกองนี้ไดดูแลทรัพยสินของเรา
ซึ่งถาเกิดมีคนเอาน้ำไปดูดใสใหมันเต็มแลวก็จมลง สมัยน้ำทวมก็คงจะเสียหายไปมากกวานี้
นะครับ อันนั้นเปนเรื่องสำคัญที่นำเรียนก็อยากจะใหทางคณะบริหารไดดูไดตรวจสอบตรงนี้ 
ครับอีกเรื่องนึงก็คือเวลาเราประชุมสภาเรารับรองรายงานการประชุมนั้น นำเรียนทาน
สมาชิกครับวารายงานการประชุมลวนแตเปนเอกสารที่จะนำมาซึ่งเปนพยานเอกสารไดเปน
อยางดีในอนาคต หากการประชุมนั้นเดินทางไปในทิศทางที่ตองไปหาทางแกในอนาคต 
อยางเชน  นะครับ วางบประมาณป 2565 ซึ่งผมไปรองศาลปกครองนั้น ตอนนี้ก็คอนขาง
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ที่จะไปได 95% ครับ ขออนุญาตนำเรียนเรื่องอยูในระหวางศาล ทานจะออกมาทิศทางใด
ผมก็ไมทราบ แตผมตองการเอาเงินที่ถูกตัดจากสภากลับคืนใหประชาชน และป 2566 ผม
ก็ไดนำเรียนไปยังรองไปยังศาลปกครองอีกครั้ง เรื่องการถูกตัดงบประมาณ ผมไมไดวาทาน
สมาชิกผิดนะครับ แตผมตองการงบคืนใหประชาชน จึงนำเรียนในฐานะที่ผมเปนผูรองเขา
ไป เพราะฉะนั้นเวลาพูดในสภา ถูกในสภานั้นไมไดเปนการพูดไปเพ่ือจะใหไปถึงทางอยางที่
ตัวเองตั้งใจ แตจะตองมีเหตุมีผลเพราะผลพวงที่เราตองไปตอบขางหนาอีกครับ และ
เอกสารประชุมสภาเมื่อกอนๆหนานั้นหลายชุดครับไดไปเปนพยานเอกสารอยูบนศาลจาก
การพูดอภิปรายในสภาตรงนี้แหละ เพราะวาจะตองอาศัยคำพูดจากทุกทานที่พูดที่อภิปราย
ในสภาและรับรองในสมัยถัดไปและตัวนั้นแหละครับ อยางเชนวันนี้เรารับรองไปแลว
เอกสารที่เรารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว จะเปนเอกสารทางราชการที่รับรองซึ่ง
เวลาไปถึงจุดไหนแลว เขาจะไวเนื้อเชื่อใจเนื่องจากเปนเอกสารทางราชการ นี่ก็คือสิ่งที่มัน
เกิดข้ึนในสภาของเรา แลวก็นำเรียนถามคณะบริหารครับ วาเรื่องท่ีมันเกิดในเมืองเกาของ
เรานั้นไมทราบวาไปถึงไหน อะไร ยังไง ที่มันคั่งคางมา มีทิศทางอยางใดที่เราจะตองหัน
หนามาคุยกันเพราะวาบางเรื่องเดินทางไปคอนขางท่ีจะไกลพอสมควร หลายเรื่องครับที่
กำลังเดินทาง  ผมเชื่อไดวา สิ่งที่มันเกิดขึ้นมา มันจะไมมีความสบายใจกับผูที่อยูรวมใน
เหตุการณตรงนั้น  ที่ผมพูดนั้นเชื่อวาหลายทานคงจะเขาใจนะครับ วาผมหมายถึงอะไรแต
ผมไมอยากใหไปจนถึงจุดที่แกไขไมได ที่แลวมาตั้งแตสมัยอบต. ยุคปจจุบันทานศักดิ์นรินทร 
ทานคุณพอธีรชัย พลเสนา ครับ คนเกาๆ ก็ลวนแตเกิดปญหาและก็แกไขกันครับ ทาน
นายกโอเปนนายกก็เกิดปญหาในสภาก็แกไขกัน เดินทางกันได แตของเรา ณ ปจจุบันนี้ 2 
ปแลว หลายเรื่องครับกำลังเดินทางเขาชอง โดยการใชตัวบทกฎหมายเปนตัวตัดสิน เปนไป
ไดไหมครับ ทานประธาน ทานคณะบริหาร ทานสมาชิกครับ ที่เราจะตองกลับมาทบทวน
หันหนาคุยกัน อันไหนถอยได  ผมอยากใหถอย ไมมีความจำเปนจะตองเดินทางไปถึงจุด
ตาย พูดตรงๆ เลยครับเพราะเรายังจะตองอยูดวยกันอีกนานยังไงเราก็ตองอยูในเทศบาล
ตำบลเมืองเกา จึงนำเรียนทานประธานสภา ทานคณะบริหาร ทานสมาชิกครับ พอจะหัน
หนาคุยกันไดไหม กอนหนานั้นผมก็ประสานครับ เรียนทานประธานโดยตรง ผมก็โทรถาม
ทาน เรียนทานหลายๆเรื่องพอจะหันหนาคุยกันไดไหมครับ อนาคตเรายังอีกยาวไกลสิ่งท่ี
พอจะหลีกเลี่ยงไดก็อยากจะใหหลีกเลี่ยงครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ ทานประดิษฐนิดนึงครับ ตามที่ทานธนบรรณอภิปรายเมื่อสักครูนะครับ  
ผมในฐานะที่โดนพาดพิงในสวนของฝายสภานะครับ ในสวนของฝายสภามีความยินดี     
นะครับ ท่ีจะมีอะไรคุยกัน แตถามวามันตองเกิดจากความจริงใจกอนนะครับ ถามีความ
ตั้งใจจริงเสร็จปุบนับหนึ่งไดนะครับ มันไมมีปญหาครับ นี่คือในสวนของทานที่จะพาดพิง     
นะครับ ในสวนของฝายสภาถาทุกสิ่งทุกอยางมันเกิดจากความจริงใจ ผมวาทุกอยางมันเดิน
ไดที่ทานพูดนะครับ ขอบคุณครับ เชิญทานประดิษฐครบั 
 

นายประดิษฐ  อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร พรอมทั้งพ่ีนอง
ขาราชการ กำนัน ผูใหญบานทุกทานครับ กระผมนายประดิษฐ อุนสิม สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองเกา เขต 1 ครับเมื่อก้ีก็ขอเอยชื่อนะครับ เห็นทานธนบรรณ อภิปรายเก่ียวกับ
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สภานะครับ ขอเรียนวาผมคนหนึ่งครับมีสวนรวมลงนามรองศาลปกครองนะครับ จริงๆ 
แลวผมก็ไมอยากใหเกิดเรื่องอยางนี้ขึ้นมานะครับ แตทำไปเพ่ือที่ผานมานะครับ ตั้งแตเปน
อบต.ตั้งแตเปนเทศบาลไมมีใครตัดงบประมาณแบบนี้นะครับ ไมมีนะครับ ผมคนหนึ่งที่อยู
สภาหลายสมัยนะครับ มันนิ่งไมไดครับเพราะวาการตัดงบประมาณมันทำความเสียหายแก
พ่ีนองประชาชน อีกอยางหนึ่งถาตัดแลวไปตั้งรายการใหมก็ไมเปนไรนะครับ ก็ดีแลว ถาตัด
เปน 0 เนี้ย ผมก็ไมเห็นดวย ผมจึงลงนามเพ่ือรองศาลปกครองผิดถูกอยูที่ศาลครับ ศาล
ตัดสินครับ ผมยินดีครับ เพราะวาภายภาคหนาที่สภาแหงนี้มีความรวมมือกันหันหนาเขาหา
กันทำผลประโยชนใหพ่ีนองประชาชนใหมากที่สุดครับ ทางผูบริหารก็อีกฝายหนึ่ง ทางสภา
ก็อีกฝายหนึ่งนะครับ เราทำงานรวมกันครับ ขอสนับสนุนคำที่ทานธนบรรณอภิปรายไปเมื่อ
ก้ีนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับมีพี่นองเยาวชนมาถามวาเทศบาลตำบลเมืองเกาจะจัดกีฬา
ฟุตบอลเมืองเกาคพั เขาก็ถามผมวา จัดที่ไหนบาง กี่แหงครับ สนามแขงกี่แหง ทำไมตองไป
จัดเฉพาะที่โรงเรียนบานดอนบม จัดแบบไหน ประเภทไหน หรือเหตุผลผูมีสวนรวมคือ
หัวหนากองการศึกษาก็อยากเรียนถามวาใหทานตอบนะครับ เห็นใน Line นะครับที่เขา
ถามนะครับ ผมก็ไมรูเรื่องวาทานประชุมกันเมื่อไหร เห็นวาจะแขงเดือนหนา เขาก็จะไป
ขอรับการสนับสนุน ผมก็ใหครับไมเปนไร เพราะวางบประมาณเรานอยนะครับ ใหเพ่ือ
สงเสริมเยาวชนนะครับ อยากเรียนถามวาจัดกี่โรงเรียน เปดโรงเรียนไหน ปดโรงเรียนไหน 
หรือวาจัดที่เดียวกันจบ อยากเรียนถามเหตุผลวาเปนยังไงครบั ขอบคุณครบั 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานประดิษฐ อุนสิม ครับ ตามขอสอบถามผมจะใหคณะบริหารตอบในคราวเดียว
นะครับ ทานสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายซักถามในสวนของวาระเบียบวาระอื่นๆ ไหมครับ 
เชิญทานณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ 
 

นายณัฐภัทร หงษสายพิน 

สท.เขต 2 
เรียน ทานประธานสภา คณะบริหาร สมาชิกผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ 
ผมณัฐภัทร หงษสายพิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 2 มีขาวสดใหมๆ รอนๆ 
ที่เพ่ิงเกิดขึ้น คือเรื่องของรถขยะครับ ทางกระผมไดทราบมาวาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2566 ชวงเวลาบายโมงโดยประมาณ ไดเกิดเหตุเพลิงไหมรถขยะหมายเลข ต 21 ที่จอด
อยูฝงตรงขามเทศบาล กระผมจึงขอสอบถามทานประธานผานไปถึงคณะผูบริหารวาสาเหตุ
ที่เกิดเพลิงไหมรถขยะหมายเลข ต 21 เกิดจากสาเหตุอะไร มันเปนความประมาท หรือมัน
เปนอุบัติเหตุ ซึ่งรถขยะในเทศบาลก็อยูในการกำกับดูแลของกองสาธารณสุขใชไหมครับ 
โดยตามหลักแลว ผูที่บังคบัการก็คือผอ.กองสาธารณสุข ซึ่งตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ในเหตุครั้งนี้ ผมจึงอยากใหขอใหทางคณะผูบริหารไดสืบหาขอเท็จจริงและหาผูรับผิดชอบ
กับเหตุการณในครั้งนี้ที่ทำใหทรัพยสินของราชการเสียหาย ก็คือรถขยะหมายเลข ต 21 ซึ่ง
ก็เปนเงินภาษีของพ่ีนองประชาชน เทาท่ีทราบวาตั้งแตที่ผมจำความได หรือรูจักก็ไมเคยมี
เหตุการณแบบนี้เกิดข้ึนในเทศบาลของเรานะครับ หรือทางคณะบริหารมีแนวทางในการ
จัดการอยางไร แลวก็ถามีการตรวจสอบ ไดขอเท็จจริงเม่ือไหรผมก็อยากใหคณะผูบริหารได
แจงใหทางสภาไดทราบโดยท่ัวกันวาขอเท็จจริงเปนอยางไรแจงในการประชุมครั้งถัดไปก็ได
ครับ แลวก็เรื่องรถขยะก็จบไปนะครับ แลวทีนี้มาเรื่องเหตุของชาวบานนะครับ ที่ฝากผม
เขามาในการประชุมครั้งนี้ครับ เรื่องถนนศรีธาตุประชาสรรคนะครับ พ่ีนองก็เห็นแตปายยัง

/ ไมทราบถึง... 
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ไมทราบถึงกำหนดขอบเขตหรือระยะเวลาในการกอสรางเขาจึงถามมาวากำหนดกอสรางจะ
เริ่มในวันไหน ประชาชนเมืองเกาตองการทราบขอมูลวันเริ่มโครงการและระยะเวลาในการ
กอสราง ขอใหทานคณะผูบริหารไดตอบขอซักถามที่พ่ีนองประชาชนไดฝากเรื่องเขามาผาน
ผมดวยนะครับ ถาเปนไปไดก็ตอบในครั้งนี้ดวยก็จะดีเลยครับจะไดนำเรียนตอไป เรื่องที่ 2 
ครับ ซอยชางเดิน เขาถามมาอีกวาจะมีการดำเนินการวันไหนหรือชวงไหนเพราะวาทาง
สภาก็ไดอนุมัติงบประมาณไปแลวนะครับ พ่ีนองที่อยูในพื้นที่ฝากเรื่องมายังกับผมซึ่งก็
เปนสท.ในพื้นที่นะครับ ก็นำเรื่องมาฝากถามคณะบริหาร ผมจึงขอเรียนถามทานประธาน
ไปถึงคณะผูบริหารไดตอบคำถามนี้เชนกันนะครับ วาจะไดมีการเริ่มโครงการตัวนี้เมื่อไหร 
เพราะวาซอยนี้ชวงฤดูฝนมันสาหัสจริงๆ ครับ ในปท่ีผานมาผมก็ไดประสานกับทาง อบจ. 
ใหเขาไปถมดินแลวก็บดทับเพื่อใหใชชั่วคราวไปกอน ยังไงก็ขอความกรุณาคณะผูบริหาร
สอบถาม 2 ขอนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณทานณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ มีทานสมาชิกทานใดท่ีจะอธิบายเพ่ิมเติมไหมครับ 
เชิญทานประสงค พฤกษาเจริญ ครับ 
 

นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1 

เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ คณะผูบริหาร สมาชิกผูสงเกียรติทุกทาน ผูเขารวม
ประชุมครับ กระผมประสงค พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเกา เขต 1 ครับ 
ขออนุญาตสนับสนุนความคดิเห็นทานสท. ณัฐภัทร หงษสายพิน นะครบั เก่ียวกับเรื่องกรณี
ที่รถขยะที่มีการเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหมนะครับ จริงๆ แลวปญหาเรื่องขยะในเขตเทศบาล
ตำบลเมืองเกาเราก็มีปญหามาโดยตลอดนะครับ ในสวนตรงนี้นะครับ  พอทราบขาวก็เกิด
ความไมสบายใจอยากจะใหมีการตรวจสอบ ใหสืบหาขอเท็จจริงหาตัวผูกระทำความผิดวา
สิ่งนี้ที่มันเกิดข้ึนมันเปนการประมาทเลินเลอหรือไม หรือวามันมีสาเหตุใด จงใจใหมันเกิด
นะครับ รถขยะ ต 21 ถือวาเปนทรัพยสินของทางราชการไดมาจากเงินภาษีของพอแม     
พ่ีนองประชาชนในเขตตำบลเมืองเกาครับ ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมครับ ก็ฝากเรียนทานดวยครับ สนับสนุนความคิดของทาน    
ณัฐภัทร หงษสายพิน ครับ ใหพรอมใชครับ แลวก็ดูแลรักษาใหดีใหปลอดภัยตรวจสอบหา
ขอเท็จจริงวาสาเหตุที่มันเกิดมาจากอะไรประมาทเลินเลอไหม หรือวาสาเหตุอื่นนะครับ  
หาขอเท็จจริงใหกระจางแจงครับ ถาไดคำตอบเมื่อไหรผมก็ยินดีรับฟงนะครับ พรอมที่จะ
นอมรับนำคำตอบจากทานจากหลายๆ สวนท่ีสืบไดนะครับ วาตรงนี้มันเกิดจากอะไรจะไดมี
คำตอบที่จะไปตอบคำถามพอแมพ่ีนองประชาชนไดนะครับ แลวก็ฝากดวยนะครับวาไม
อยากใหเกิดเหตุการณเชนนี้อีกนะครับเพราะวาปญหาเรื่องขยะมันเปนปญหาใหญของ
เทศบาลตำบลเมืองเกาเรานะครับ มันก็มีคำตอบคำถามอยูในตัวของมันเองอยูแลวอยากจะ
ใหบุคลากร แลวก็ทรัพยสินของเราใหคงอยูในสภาพเดิมใหพรอมใชงานครับแลวก็พรอมที่
จะดูแลพอแมพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองเกาตอไปครับ กราบขอบพระคุณ
ครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานประสงค พฤกษาเจริญ ครับ ทานสมาชิกทานใดจะอธิบายเพิ่มเติมไหมครับ 
เชิญทานธนบรรณครบั 

/ นายธนบรรณ  ... 
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นายธนบรรณ อาจตน 
สท.เขต 1 

เรียน ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมธนบรรณ อาจตน สท. เขต 1 พอดีทานประสงค
อภิปรายเรื่องรถไฟไหมผมก็เลยตองขออภิปรายตอเก่ียวกับทีธ่รณีสงฆของวัดบานสะอาดซึ่ง
ทางเทศบาลเราไดเชามาโดยตลอดตั้งแตเรายายสำนักงานมาจากบานกุดกวางมาตั้งเปน
อบต.และเทศบาลที่นี้ ในปพ.ศ 2545 ณ ขณะนี้ฝงตรงขามที่เราจอดรถเปนที่ของวัดบาน
สะอาดซึ่งทานไดมีความประสงคจะเอาท่ีตรงนี้คืนมาหลายปแลว พอคืนยังไมไดครบ
กำหนดสังเกตดูครับวาทางวัดทางชาวบานบานสะอาดเขาก็พยายามที่จะถมท่ีเพ่ือใหเอกชน
ดำเนินการเชาซึ่งก็เปนรายไดของทางหมูบานทางวัดซึ่งก็เปนเรื่องปกตินะครับ แต
ขณะเดียวกันตอนนี้เรากำลังจะมีปญหาเรื่องที่จอดรถ นำเรียนทานประธานสภาถึงทาน
คณะบริหารวาเราจะเอาตรงไหนเตรียมสำรองไวอนาคตขางหนาอันใกล จริงๆ ขางหนา
เวลาขางหนายังไงตรงนี้ก็ตองคืนเขาไปหมด ยกเวนตรงที่หนากองเกษตร สำนักงานที่เราอยู
ขางในนี้พ้ืนที่ประมาณ 2 งาน ที่ธรณีสงฆของวัดบานสะอาดตรงนี้ก็ใชนะครับ แตวาทานได
ใหใชโดยตลอดไมเปนไร ฝงโนนขอคืนครับ ขอนำเรียนทานประธานถึงคณะบริหารวาเรา
จะตองหาวิธีแกไขยังไงตอไปแผนสำรองครับ ขอบคุณครับ 
 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานธนบรรณครับ มีทานสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมจะ

เรียนเชิญคณะบริหาร ไดตอบขอซักถามของทานประสงค พฤกษาเจริญ แลวก็ทานณัฐภัทร 

หงษสายพิน ทานธนบรรณ อาจตน แลวก็ทานประดิษฐ อุนสิม นะครับ เชิญคณะบริหาร

ครับ 

 
นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิก ทานผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ สำหรับเรื่อง

รถไฟไหมเมื่อวันกอนนะครับ ก็เปนเหตุที่เราไดแจงไปทางเจาหนาที่ตำรวจใหตรวจสอบ

ที่มาที่ไป ซึ่งก็เร็วเกินไปที่จะตอบในวันนี้วาเหตุเกิดข้ึนเพราะอะไรนะครับ แตทางเราก็ไมได   

นิ่งนอนใจนะครับ ระหวางเกิดเหตุก็เปนวันหยุด ก็มีทานหัวหนาปองกันภัย ทานปลัด ทาน  

ผอ.กองสาธารณสุข ทุกทานก็ไดมาดูที่เกิดเหตุดวยตนเองพรอมกับไดแจงใหเจาหนาที่

ตำรวจเพ่ือสืบหาขอเท็จจริงในเหตุที่เกิดข้ึนไฟไหมรถขยะครั้งนี้ตอไปนะครับ ผมก็ไดรับ

รายงานตั้งแตไฟยังไมดับนะครับ ก็ตกใจทีแรกนึกวาไฟไหมรถดับเพลิงกลายเปนไฟไหมรถ

ขยะ ถาไฟไหมรถดับเพลิงก็จะเปนเรื่องที่นาอับอายมาก สวนเรื่องการจัดงานวันเด็กที่ไปจัด

ที่อูฟู เราคาดการณเรื่องปริมาณของคนท่ีมารวมงานนอกจากเด็กๆ มาแลว ก็ยังมีผูปกครอง

มากันหลายรอยคนนะครับ เราคาดการณวาสถานที่ ท่ีในเทศบาลของเรานาจะไมพอ

เนื่องจากสถานที่เราคับแคบ แลวก็ประกอบกับที่เราไปจัดที่อูฟูก็เปนสถานที่ ที่โอเคนะครับ 

หองน้ำถูกสุขอนามัยมีอาคารบังแดดบังฝนไดถึง 6 ไรเต็ม ครอบคลุมไปหมดนะครับ สวน

คาเชาไดจายหรือไมนั้นอันนี้ผมไมมั่นใจนะครับ คงรอใหกองการศึกษาสงมอบคาใชจาย

ใหกับทานผูอภิปรายในวันท่ี 7 กุมภาพันธนี้ สวนเรื่องถนนศรีธาตุทานถามวาจะลงมือ

เมื่อไหรขอเรียนวาวันนี้เราไดเรงรัดใหผูรับเหมาคือ หางหุนสวนจำกัด ป.รุงเรืองกอสราง  

ซึ่งเปนผูรับจาง เราไดเรงรัดใหผูรับจางมาเซ็นสัญญาในวันนี้ไมรูจะทันหรือเปลา สวนถนน

/ ศรีธาตุ... 



~ 25 ~ 
 

ศรีธาตุนั้นขอกราบเรียนอยางนี้นะครับ ทางเทศบาลทางผูบริหารไดประสานไปยังกรม

สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นวาถนนศรีธาตุไดรับความเสียหายพ่ีนองประชาชนสัญจรไป

มาไดรับความเดือดรอนมาก ประกอบกับสภาเราถูกตัดงบประมาณคอนขางเยอะทำให

งบประมาณเราติดขัดก็ไดขออุดหนุน ทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินก็ไดอุดหนุน

มาเปนเงิน เกาลานเจ็ดแสนเศษ ปจจุบันนี้เงินตกมาถึงเทศบาลแลว ก็ไดผูรับจางแลวใน

วันนี้นะครับ ก็คงจะเซ็นสัญญาแลวจะแจงใหทราบวาลงมือเมื่อไหรแลวก็เสร็จเมื่อไหร 

จริงๆ แลวผมไมไดเสนอขอแคถนนเสนนี้เสนเดียว อีกหลายๆ เสนก็ดำเนินการประสาน  

กันอยู ประสบความสำเร็จในการไดรับงบประมาณแลวผมก็จะแจงใหพ่ีนองประชาชนไดรับ

ทราบตอไป แลวก็ชวงนี้ขอเรียนฝากไปถึงพ่ีนองประชาชนฝากทานกำนันผูใหญบาน ทาน

สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เนื่องจากอากาศปนี้หนาวเย็นนอกจากจะหนาวเย็นมากแลวยัง

ยืดยาวอีกนะครับ ยังไมรูวาอากาศหนาวจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร ผมไดติดตามไปที่กรม

อุตุนิยมวิทยาตลอดก็ยังไมทราบวาอากาศจะคืนสูสภาวะปกติเมื่อไหร ก็ฝากพ่ีนอง

ประชาชนชวยติดตามสภาพอากาศและชวยระวังภัยหนาวดวยครับ แลวก็ถาหากทานใดมี

ปญหาเก่ียวกับภัยหนาวจริงๆแลวถึงข้ันที่จะตองการไดรับความดวยชวยเหลือก็ขอใหรีบ

แจงเรามานะครับ ทางเทศบาลพรอมที่จะเขาไปดูแลนะครับ โดยเบื้องตนผมก็ไดรวบรวม

ทุนทรัพยจากผูใหญใจบุญพอคาใจดีไดรวบรวมการซื้อผาหมซื้อเสื้อกันหนาวแจกระดับหนึ่ง

แลว แตคิดวาคงจะไมเพียงพอสักเทาไหร ถาหากทานใดมีความประสงคจะไดรับการ

สนับสนุนก็แจงมานะครับ ผมจะเปนผูหนึ่งที่ประสานจากพอคาคหบดี ที่จะนำเอาความ

อบอุนมาสู พ่ีนองประชาชน โดยไมใชงบประมาณแมแตหนึ่งบาท อันนี้ขอกราบเรียน       

ใหทราบโดยทั่วกันนะครับ แลวก็เม่ือสองสามวันนี้โชคดีของผมหรือของใครก็ไมรูไดมีโอกาส

ไปพบกับผูใหญทานหนึ่งทานบอกวาสามารถที่จะชวยดึงงบประมาณในการแกปญหาน้ำ

ทวมได ผมก็พูดคุยกับทานอยูเปนเวลาหลายชั่วโมงก็ไดรายงานใหทานทราบวาตำบล    

เมืองเกาประสบอุทกภัย 2 ปซอน ไดรับความเสียหายเยอะมาก ทั้งไรนาทั้งการเกษตรและ

ที่อยูอาศัย บางบานเขาบานโดยไมตองเปดประตูบานเพราะวาพายเรือขามเรือเขาไปเลย   

ก็ไดรายงานความเดือดรอนใหผูเก่ียวของทราบก็เลยบอกวาจะไดนำเอาเรื่องที่ผมไดกราบ

เรียนถึงความเดือดรอนไปถึงผูที่มีอำนาจในสำนักงบประมาณที่จะเอางบประมาณมา

ชวยเหลือตำบลของเรานะครับ ผมก็ไดเสนอตัวเลขเบื้องตนวาเทศบาลตำบลเมืองเกาขอรับ

งบประมาณ 50 ลานบาท ในการแกปญหาน้ำทวมอยางถาวร ซึ่งอันนี้ก็ขอใหคณะสท. 

ทานสภาทุกทาน พ่ีนองฝายปกครอง รอฟงขาวดีในเร็ววันนี้นะครับ วาจะไดรับการ

สนับสนุนหรือไมนะครับ แลวก็เรื่องสุดทายนะครับ ก็จะเปนเรื่องสวนตัวสักนิดนึงคือทาน

รองนายกรัมภามาศ ทีฆนานนท ลูกสาวผมไดลาออกจากการเปนรองนายก เมื่อวันที่ 16 

มกราคม ที่ผานมานี้ ที่นางสาวรัมภามาศ ทีฆธนานนท ตองลาออกก็เพราะวาจะตองไปรับ

ตำแหนงโปรดเกลาเพ่ือดำรงตำแหนงผูพิพากษาสมทบ  ในศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งก็

/ ไดลาออก... 
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ไดลาออกเรียบรอยแลวทำใหขณะนี้ตำแหนงรองนายกวางอยูยังไมไดแตงตั้งใครมาชดเชย

ทำใหพวกเราทานรองนพดล ทานเลขา ทานที่ปรึกษา ทำงานกันหนักขึ้นนะครับ ขณะนี้

กำลังพิจารณาถึงผูที่ เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงรองนายกในเร็ววันนี้นะครับ เรา

พิจารณาแลวเราก็จะแจงใหทราบตอไปนะครับ สำหรับเรื่องตางๆ ที่ทานถามมาถาหากไม

เคลียรในสภาก็สามารถมาถามผมไดทางสวนตัวก็ได ผมก็จะพยายามใหพ่ีนองขาราชการ

ประจำเคลียรใหเบ็ดเสร็จในสภาแหงนี้ตามขอสงสัยที่ไดพูดกันในสภานะครับ ขอบคุณครับ  

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานนายกครับ ทานนายกครับในสวนขอซักถามของทานสท.ประดิษฐ อุนสิน แลว

ก็ทานสท.ธนบรรณ อาจตน ขออนุญาตรบกวนทานนายกไดตอบขอซักถามของทานทั้งสอง

นิดนึงครบั 

 

นายโกเมศ ทีฆธนานนท 
นายก ทต.เมืองเกา 

ขอยอนคำถามเรื่องการศึกษาเรื่องกีฬาใชไหมครับ การกีฬาก็ขอมอบใหทานผอ.กอง

การศกึษา ไดโปรดชี้แจงดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานผอ. ครับ 

 

 

นายพิพิธธวัฒน ขันธิวัตร 
ผอ.กองการศึกษา 

กราบเรียน ทานประธานสภาที่เคารพ ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ก็จะมีประเด็นหลายๆ เรื่องนะครับ ที่ทานไดฝากความหวงใย

มายังกองการศึกษาก็ตองขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไวโอกาสนี้ดวยนะครับ ในสวน

ของกองการศึกษาก็จะมีทางดานกีฬาและก็จะมีกิจกรรมตางๆ นะครับ ตามที่ปรากฏเสมอ

มานะครับ ตองขอกราบขอบพระคุณทานนายกเทศมนตรีทานโกเมศ ทีฆธนานนท นะครับ 

เพราะวากิจกรรมตางๆ ที่กองจะดำเนินการจะติดปญหาเรื่อง 

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขออนุญาตครับ ทานผอ.ครับ ตอบขอซักถามของทานสท.ประดิษฐ อุนสิม ในเรื่องของ

เทศบาลตำบลเมืองเกา ที่จะจัดเดือนหนานี้ใชไหมครับทานประดิษฐครับ เอาแคนี้พอครับ 

 

นายพิพิธธวัฒน ขันธิวัตร 
ผอ.กองการศึกษา 

ก็จะมีเรื่องวันเด็กครับที่มอบทุนทำไมจึงตองไปจัดที่อูฟูครับ ผมกำลังจะตอบคำถามนี้ครับ 

ขออนุญาตทานนายกไดตอบชี้แจงเรื่องอูฟูดวยครับ ขออนุญาตครับ ก็คืออูฟูนี้ทางตลาดอูฟู

ไดใหความอนุเคราะหใหเทศบาลใหกับกองนะครับ ในการจัดกิจกรรมดวยปริมาณคนที่จะ

เขามารวมท่ีทานนายกไดนำเรียนแลว เราไมไดเชาสถานที่นะครับ ก็นำเรียนใหทราบเพียง

เทานี้ครับ ในสวนของการแขงขันกีฬาของเมืองเกากอนที่เราจะจัดเราไดเชิญผูนำชุมชนเชิญ

คณะกรรมการผูจัดการทีมตางๆ ไมวาจะเปนหัวหนาสวนราชการไดเขามาปรึกษาหารือ

/ กำหนด... 
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กำหนดแนวทางการทำงานรวมกันทุกๆ ครั้งนะครับ เราไดกำหนดแนวทางรวมกัน แลวก็ใน

ปแรกก็ไดกำหนดสนามรวมกัน ในปนี้ก็กำหนดรวมกันนะครับ ที่ประชุมก็เลือกที่สนามบาน

ดอนบม ตองนำเรียนวาการที่ผูจัดการทีมหรือผูนำชุมชนบางทีม ที่ไมไดเขารวมการแขงขัน

ก็ตองใชมติของที่ประชุม จะมาอางภายหลังวาเราไมไดเขารวมประชุมแลวมติออกไปแลว  

ก็ตองยอมรับมติที่ประชุมนะครับ เพราะวาทานไมไดเขามาใชสิทธิ์ ทานบอกวาถาแจงทาง 

LINE ทางโทรศัพทวามติท่ีประชุมยังไงทานก็จะดำเนินการตามมติที่ประชุมนั้น อันนี้สวน

หนึ่งเราก็ตองขอนำเรียนวาทางกองไมไดทิ้งประเด็นการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนครับ 

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการที่จะกำหนดแนวทางใหมันเกิดประสิทธิภาพรวมกัน

ครับ ขอนำเรียนเพิ่มเติมครับในสวนของปนี้ที่ประชุมไดกำหนดแขงขันเสร็จเรียบรอยแลว

ครับ ตารางการแขงขันเริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ ถึง 5 มีนาคม ทุกวันอาทิตย ณ สนาม

โรงเรียนบานดอนบม ก็ขอนำเรียนทางสมาชิกสภาที่ทานวางเวนภารกิจก็ไปรวมชมรวม

เชียรใหกำลังใจ ฝากไปทางผูนำชุมชนดวยนะครับ ในสวนของกองการศึกษาก็มีเรื่อง      

นำเรียนเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

เชิญทานประดิษฐ อุนสิม ครับ 

 

 

นายประดิษฐ อุนสิม 
สท.เขต 1 

เรียน ทานประธานสภา ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ กระผมนายประดิษฐ อุนสิม สมาชิก

สภาเขต 1 ขอบคุณ ทานผอ.กองการศึกษา ที่ใหความกระจางครับ จริงๆ แลวการจัด

ฟุตบอลจัดเปนประเภทบอลลีกใชไหมครับ จริงๆ การจัดบอลลีกมันตองมีเยาเยือนนะครับ 

แตผมไมทราบวาทานประชุมนะครับ แตตามกฎแลวตองมีเยามีเยือนนะครับ เพราะวาการ

เยาเยือนมันไดเปรยีบของแตละที่นะครับ แรงเชียรประมาณนี้นะครับ ผมก็ไมอยากพูดมันมี

คนมาถามนะครับ ผมก็จะไปตอบใหกับชาวบานทราบวาทานจัดแบบนี้ ๆ นะครับ ก็ขึ้นอยู

กับผอ.กองการศึกษา ที่ประชุมไปแลวนะครับ ก็ไมไดวาอะไร จริงๆ แลวอยากจะรูเฉยๆ  

วาการจัดฟุตบอลตองมีเยาเยือนถาเปนลีกนะครับ มันไมเหมือนจัดฟุตบอลกีฬาแบบรวมๆ 

ครับ ที่เขาจัดสมัยกอนๆ นะครับ ปที่แลวก็จัดเยาเยือนเหมือนกัน จริงๆ แลวผมก็คิดอยู

แลววามันจะยังไงละครับ เพราะวาเขาจัดแบบนี้แลวครับ จริงๆ แลวงบประมาณก็มีนะครับ 

แตจะจัดอยางนี้ก็แลวแตทานผอ.กองการศึกษา เปนคนกำหนดกับผูเขารวมประชุมนะครับ  

ในความคิดผมวามันไมถูกเทาไหร ขอบคุณครบั 

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ขอบคุณ ทานประดิษฐ อุนสิม ครับ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ      

เชิญครับ ทานประสงค พฤกษาเจริญ ครบั 

 

/ นายประสงค... 
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นายประสงค พฤกษาเจรญิ 
สท.เขต 1 

กราบเรียน ทานประธานสภา คณะผูบริหาร แลวก็ขาราชการทุกทานท่ีเขารวมประชุมครับ 

กระผมประสงค พฤกษาเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เทศบาลตำบลเมืองเกา ครับ 

สำหรับวาระในการประชุมวันนี้เราก็เริ่มตนตั้งแตวาระท่ี 3.1 จนถึงวาระสุดทายก็คือการ

กำหนดสมัยประชุมในวาระที่ 3.5 ครับ ทุกอยางก็ไดเดินตามขบวนการแลวก็ไดตอบขอ

ซักกถามของสภาไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกหลายๆทาน ที่มีขอสงสัยที่จะนำคำตอบ

วันนี้ไปบอกกลาวไปชี้แนะแนะนำกับพอแมพี่นองเทศบาลตำบลเมืองเกาครับ คิดวาการ

ประชุมวันนี้นาจะเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จึงใหใครเรียนทานประธานสภาครับขออนุญาตครับ 

ปดประชุมครับ เสนอที่ประชุมครับ กราบขอบพระคุณครบั 

 

นายมนตรี  พั้วล ี
ประธานสภา 

ครับ ตามที่ทานสท.ประสงค พฤกษาเจริญ เสนอปดประชุมครับ ผมขออนุญาตปดประชุม

ครับ ขอบคุณครับ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 12.10 น.  

 

 
 
 

 

           
 

   

   


